



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1

**ช่างวงจรปิดติดโควิด**  
**ไปห้างดัง**  
**นับสิบหัวกทม.**

**สมุทรสาครลุย!**  
ตั้งรพ.สนามอีก  
สั่งปิด'เกาะสีชัง'  
เยียวยารอก่อน

พวใหม่ไลน์ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด  
ติดโควิด-19 ตระเวนติดกล้องตาม  
ห้างดังๆหลายแห่งทั้งในกรุงเทพฯ  
และต่างจังหวัดกว่า ★ มีต่อหน้า 11



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

**ช่างวงจรปิด ☆ ต่อจากหน้า 1**  
 2 สัปดาห์ จนอาการรอกเมื่อสิ้นปี ผวจ.ชลบุรี สั่งปิด  
 เกาะสีชัง หลังพบพนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยา-  
 สุรศักดิ์ น. ราย ป่วยไวรัสอันตราย ขณะที่สำนักงาน  
 เทศบาลที่ผู้ป่วยกลุ่มนี้ทำงานประกาศปิดด้วย นายกษ  
 ย้าฉัตรวัชรินทร์ให้คนไทยฟรี อาคาร ผวจ.สมุทรสาคร  
 ยังนำห่วงเรื่องระบบหายใจ-ปอด ชาวสมุทรสาคร  
 ดันโฆเซียมแพร่ข่าว มีคนป่วยติดเชื้อในพื้นที่กว่า  
 900 ราย สาธารณสุขจังหวัดต้องชี้แจงเป็นข่าวเก่า  
 สมค.แจ้งประชาชนแล้ว ขณะเดียวกันพบผู้ป่วยใหม่  
 146 ราย นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ สละโรงงาน  
 ให้สร้าง รพ.สนาม ระยอง จันทบุรี ตราด พบผู้ป่วย  
 โควิดอีกเทียบล้านเชื่อม โฆงจากบ่อน สภาพัฒนา  
 รอประเมินผลกระทบโควิด-19 รอบใหม่ก่อนคลอด  
 มาตรการทางเศรษฐกิจใน 1-2 สัปดาห์ ระบุเงินกู้  
 ในส่วนขยายยังเหลืออยู่ 1.68 แสนล้านบาท เพียงพอดูแล  
 สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยถือว่า  
 ยังอยู่ในจุดที่ก เพราะพบผู้ติดเชื้อใหม่รายวันใน  
 หลักร้อยขึ้นไป ทำให้ตัวเลขสะสมผู้ติดเชื้อของ  
 ประเทศใกล้แตะหลักหมื่นรายแล้ว

**★ ติดเชื้อใหม่ 365 ราย ตายเพิ่ม 1 ศพ**  
 ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่  
 6 ม.ค. น.พ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก สมค. แถลง  
 ถึงสถานการณ์โควิด-19 ในไทยว่า มีผู้ติดเชื้อใหม่  
 365 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 250 ราย จาก  
 การค้นหาเชิงรุกในแรงงานต่างด้าว 99 ราย อยู่  
 ในสถานกักตัวของรัฐ 16 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม  
 9,381 ราย ตัวเลขใกล้จะครบหมื่นรายแล้วจึงขอให้  
 ช่วยกันเพราะไม่ต้องการเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น  
 ขณะที่มียุทธศาสตร์เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย เป็นชายไทย  
 อายุ 63 ปี ชาว จ.พระนครศรีอยุธยา อาชีพขับรถ  
 รับส่งแรงงานต่างด้าวใน จ.สมุทรสาคร มีโรคประจำตัว  
 ความดันโลหิตสูง วันที่ 27 ธ.ค. มีไข้ ไอ มีน้ำมูก  
 เข้ารักษาที่ รพ.ในจังหวัดสมุทรสาคร ออกซิเจน  
 ในเลือดต่ำ ปอดอักเสบ ตรวจพบเชื้อโควิด-19  
 วันที่ 30 ธ.ค. หอบมากขึ้น หายใจลำบาก ต้องใส่  
 เครื่องช่วยหายใจ และย้ายไปยังห้องไอซียู วันที่  
 31 ธ.ค. อาการไม่ดีขึ้น มีอาการไตวาย ต้องฟอก  
 เลือดทุกวัน กระทั่งวันที่ 5 ม.ค. หัวใจหยุดเต้น  
 อวัยวะภายในหลายส่วนล้มเหลว ทำให้มียอดผู้  
 เสียชีวิตสะสม 66 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน  
 ประเทศ 250 ราย มีประวัติไปสถานที่เสี่ยงและสัมผัส  
 ผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 215 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรค  
 35 ราย

**★ ผวาอย่าให้ไทยเป็นแบบแอล**  
 น.พ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์โลก  
 มีผู้ติดเชื้อสะสม 86,882,019 ราย เสียชีวิตสะสม  
 1,875,451 ราย มีภาพที่น่าตกใจคือ ที่นครลอสแอนเจลิส  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีภาพที่ต้องประหลาดใจผู้  
 หากคิดว่าใครไม่สามารถช่วยชีวิตได้ไม่ให้นำส่ง  
 โรงพยาบาล ปล่อยให้เสียชีวิตที่บ้าน ภาพเหล่านี้  
 เกิดขึ้นที่สหรัฐฯ เนื่องจากมีการติดเชื้อจำนวนมาก  
 ทำให้ทรัพยากรในการรักษาไม่เพียงพอ ขอความ  
 ให้คนที่อยู่ในสหรัฐฯบรรเทาสถานการณ์ลงได้ และ  
 ขอให้อย่ามาเกิดกับเรา

**★ มองการณ์ไกลสิ่งที่ตั้ง รพ.สนาม**  
 น.พ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติ  
 การภาวะฉุกเฉิน หรือศูนย์อีโอซี (EOC) ของกระทรวง  
 สาธารณสุข มีการวิเคราะห์เรื่องการกระจายตัว  
 ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ว่า พื้นที่ดังกล่าวมีแรงงาน  
 ต่างด้าวเป็นจำนวนมาก มีโรงงานกว่า 11,467 แห่ง  
 ทำให้ต้องเร่งเข้าไปตรวจในพื้นที่โรงงานเพื่อเข้าไป  
 ดูแลให้มั่นใจไม่ให้เป็นที่แพร่ระบาดเชื้อโรค และ  
 เข้าไปตรวจทั้งตลาดที่พักที่วางแผนเชิงรุกให้การ  
 ตรวจครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่วน รพ.สนามในพื้นที่จ.  
 สมุทรสาคร มีแล้ว 2 แห่ง ส่วนที่มีข่าวว่าจังหวัด  
 ช่างเคียงคัดค้านการตั้ง รพ.สนาม เพื่อรักษาผู้ป่วย  
 โควิด-19 จาก จ.สมุทรสาคร อยากรจะบอกว่ายังมี  
 ข่าวลือเกี่ยวกับการจัดตั้ง รพ.สนาม คนในพื้นที่  
 จ.สมุทรสาคร พร้อมให้ใช้พื้นที่ส่วนตัวตั้ง รพ.สนาม  
 ดูแลคนสมุทรสาคร 4-6 พื้นที่ หลังจากนี้กระทรวง  
 สาธารณสุขต้องมองข้ามไปวันข้างหน้า ประเมิน  
 สถานการณ์แล้วรายที่สุดที่ตัวเลขผู้ติดเชื้ออาจจะมี  
 สูง เราต้องเตรียมพื้นที่ไว้ล่วงหน้า จึงต้องวางแผน  
 ไว้ก่อน เพราะการตั้ง รพ.สนามต้องใช้เวลา  
 เบื้องต้นเราจะใช้ รพ.สนามของจังหวัดนั้นๆ เพื่อ  
 ดูแลคนของจังหวัดตัวเอง

**★ ขี้อัดต่าง 5 จว.ต้องไขว่หลักฐานเดินทาง**  
 เมื่อถามถึงความแตกต่างระหว่างพื้นที่ควบคุม  
 สูงสุดกับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด  
 คือ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด การ  
 ใช้คำนี้เพราะไม่อย่างใช้คำว่าล็อกดาวน์ใช้หรือไม  
 น.พ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ขณะนี้พื้นที่ควบคุมสูงสุดมี 28  
 จังหวัด คนเข้าพื้นที่ต้องตรวจอุณหภูมิ สังเกตอาการ  
 และต้องรับการตรวจว่ามีแอปพลิเคชันหมอมชนะ  
 หรือไม่ รวมถึงสอบถามเหตุผลความจำเป็นการ  
 เดินทางเป็นอำนาจของผู้ว่าฯปิดแหล่งที่อาจแพร่เชื้อ  
 เช่น บ่อนร้านอาหารแต่ไม่ทำให้เกิดการขัดขวาง  
 ล็อกดาวน์ ไม่มีเคอร์ฟิว ไม่ปิดการเดินทาง ใน  
 จำนวนนี้มี 5 จังหวัด ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ  
 เข้มงวด มีมาตรการเพิ่มเติมขึ้นมาคือ ผู้จะเดินทาง  
 เข้าพื้นที่หรือไปไหนมาไหนต้องแสดงหลักฐานการ  
 ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ เช่น

ถ้าหากกันสักหน่อย มาตรการเหล่านี้จะใช้ถึงวันที่  
 1 ก.พ. ใครไม่จำเป็นเร่งด่วนในการเดินทางขอให้  
 ชะลอไว้ก่อนแต่ถ้าตัวเลขต่างๆแสดงถึงความน่ากลัว  
 และพุ่งขึ้นในทิศทางที่ขึ้นเราคงไม่ต้องรอถึงวันที่ 1  
 ก.พ. อย่างที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกษ  
 และ รมว.กลาโหม ระบุว่าคงต้องดูสถานการณ์เป็น  
 รายวัน ถ้าไม่ดีขึ้นเข้มงวด อาจจะมีคำว่าเข้มงวด  
 สูงสุดหรืออีกหลายๆเข้มขึ้นมา

**★ นวด-สปา ร้องผ่อนผันเปิดบริการ**  
 ขณะที่เช้าวันเดียวกันที่บริเวณประตูศ ทำเนียบ  
 รัฐบาล นายพิทักษ์ โยธา ตัวแทนสมาคมจากรี  
 เพื่ออนุรักษ์ขนาดแผนไทย เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.  
 ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ  
 ประธาน สมค. ผ่านสำนักงานเลขาธิการสภาความ  
 มั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เรียกร้องให้ผ่อนผันให้  
 ร้านนวด ร้านสปาเปิดบริการได้ หลังกรุงเทพมหานคร  
 มีคำสั่งให้ปิดสถานที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด  
 โควิด-19 โดยยืนยันที่ผ่านมาร้านนวดเพื่อสุขภาพ  
 ร้านสปา ได้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่าง  
 เคร่งครัด เว้นระยะห่าง จำกัดผู้ใช้บริการและไม่มี  
 ผู้ติดเชื้อโควิด แต่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะ  
 ที่ผ่านมาเป็นกลุ่มแรกที่ถูกล็อกและให้เปิดเป็น  
 กลุ่มสุดท้าย ปัจจุบันร้านนวดร้านสปาทั่ว กทม.  
 มี 1,700 ร้าน ทั่วประเทศมี 15,000 ร้าน ปิดถาวร  
 ไปแล้ว 11,280 ร้าน เพราะไม่มีทุนไปต่อ เหลือเพียง  
 กว่า 4 พันร้าน และทำตามมาตรฐาน จึงอยากให้  
 รัฐบาลผ่อนผันให้เปิดบริการเพื่อให้พนักงานมีรายได้  
 เลี้ยงตัวเองและครอบครัว หรือไม่ก็ออกมาทำการ  
 เสียหาย หรือออกคำสั่งยกเว้นค่าเช่าตึกจนกว่า  
 สถานการณ์จะคลี่คลาย

**★ “บักป้อม” สั่งทหาร-คร.เข้มขันแรงงาน**  
 ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกษ  
 กล่าวถึงที่ชาวโรฮิงญาลักลอบเข้าเมืองมาอยู่ที่  
 เขตดอนเมืองกรุงเทพฯ และติดเชื้อโควิด-19 ว่า  
 กำลังสอบสวนอยู่ เมื่อถามว่าหลายฝ่ายยอมรับว่า  
 มีการลักลอบแรงงานต่างด้าวเข้ามาผิดกฎหมายแต่  
 ทำไมยังจับขบวนการดังกล่าวไม่ได้ พล.อ.ประวิตร  
 กล่าวว่า เราพยายามอยู่และรู้ว่ามิเข้ามา แต่เป็น  
 เรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารที่ต้องตรวจตรา  
 บนถนน เพราะการโดยสารกับรถที่ต้องวิ่งบนถนน  
 ฉะนั้นต้องล็อกบนถนนให้ได้ ตำรวจและทหารต้อง  
 ดูแล ผู้สื่อข่าวถามว่าขบวนการดังกล่าวมีคนมีสี  
 เข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ตอบ  
 ไม่ได้ว่าเป็นใครบ้างสื่อมวลชนหรือไม่ว่ารู้ให้บอกที่

**★ รพ.สนามจังหวัดโคราชจังหวัดมัน**  
 พล.อ.ประวิตรกล่าวอีกว่า ส่วนกรณี น.ส.  
 กุลวดี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ  
 นำประชาชนมาคัดค้านการก่อสร้างโรงพยาบาล  
 สนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ว่า เวลานี้  
 เราต้องดูว่าใช้พื้นที่ไหน และพยายามจะไม่ออก  
 จากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและการตั้งโรงพยาบาล  
 สนามควรจะเป็นพื้นที่จังหวัดโคราชจังหวัดมันในการ



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

ดูแล เมื่อถามว่าจะต้องทำความเข้าใจกับ ส.ส.ของพรรค พชร.เพื่อทำความเข้าใจประชาชนหรือไม่ พล.อ.ประวิตรปฏิเสธที่จะตอบคำถาม เมื่อถามความลับหน้าในการจัดตั้ง รพ.สนามที่รองรับผู้ป่วยจากสมุทรสาคร พล.อ.ประวิตรกล่าวว่าการพิจารณาอยู่ว่าจะเอาพื้นที่ตรงไหนของสมุทรสาครมีความเหมาะสม

★ เปลี่ยนท่านอน ผวงดีขึ้น

วันเดียวกัน นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงอาการนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวง.สมุทรสาคร ว่า รอบ 24 ชม.ที่ผ่านมามีความก้าวหน้าดีขึ้น หลังจากเมื่อวันที่ 5 ม.ค. กลับไปใส่เครื่องช่วยหายใจ จัดท่านอนคว่ำ ผลออกซิเจนในกระแสเลือดอยู่ในระดับดีตลอดวัน วันนี้ปรับให้นอนหงายเป็นระยะ หากดีขึ้นก็จะค่อยๆถอดเครื่องช่วยหายใจ ส่วนการให้อาหารจากที่ใหทางเส้นเลือดได้ให้ทางสายยางเข้ากระเพาะลำไส้ปรากฏเริ่มทำงานดีขึ้น ถือว่าตลอด 1 สัปดาห์ที่เข้ามารักษาที่ รพ.ศิริราชทุกอย่างเป็นไปตามแผนการรักษา โดยเฉพาะ 24 ชม.ที่ผ่านมามีขึ้น ไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆ

★ แต่ยังห่วงเรื่องระบบหายใจ-ปอด

นพ.ประสิทธิ์กล่าวอีกว่า ที่ซึ่งเป็นกังวลคือระบบการหายใจ เรื่องปอด เพราะไม่มีเครื่องมือประเมินได้ว่าปอดถูกทำลายแค่ไหน ปริมาณเชื้อโควิด-19 ที่ผู้ป่วยได้รับน่าจะอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เนื่องจากพบเชื้อแต่ต้นที่ตรวจและมีไข้ เกิดปอดอักเสบเร็ว ในระยะเวลาอันสั้น จึงได้ให้ยาฟิวอีราเวียร์ตั้งแต่ต้น ตอนนี้อยู่ที่ปอดส่วนที่เหลือที่ไม่ถูกทำลายหรือที่ถูกทำลายแต่ไม่ถาวรจะฟื้นตัวกลับมาแก้ไข ส่วนนางสุติพร วิจิตร์แสงศรี ภริยานายวีระศักดิ์มาตลอดวันนี้ น่าจะหยุดให้ยาฟิวอีราเวียร์ได้หลังให้ครบ 5 วัน

★ ขอลคนป่วยอย่าปิดบังข้อมูล

นพ.ประสิทธิ์กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ รพ.ศิริราชรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนัก 4-5 คนเตียงรองรับผู้ป่วยหนักของ รพ.ศิริราชน่าจะเกือบเต็มแล้ว สิ่งที่ยากเน้นย้ำผู้ป่วยที่เข้ามารับการตรวจ ขอให้บอกประวัติข้อมูลที่ถูกต้อง เมื่อวานมี 1 ราย แจ้งไปชื่อขมบึงหลังพาดำปิ่นเกล้า แต่ปรากฏไปสถานบันเทิงอย่างนี้ น่าเป็นห่วงว่าไม่บอกข้อมูลจริงเพราะแพทย์ก็ไม่คิดว่าจะมีเชื้อโควิด เพราะส่วนใหญ่ไม่มีอาการ ขอให้บอกข้อมูลที่แท้จริง เพื่อการรักษาที่ต้องคัดแยกไปอีกช่องทางหนึ่ง เป็นการป้องกันตัวในอีกระดับของบุคลากรทางการแพทย์ด้วย รพ.ศิริราชเจอผู้ป่วยที่ไม่บอกข้อมูลจริงลักษณะนี้ 3-4 คนแล้ว งานต้องตรวจทั้งหมดพยาบาลที่ให้การรักษาทันทีหมดทันที ยังดีที่ยังไม่พบการติดเชื้อ ดังนั้นขอให้ทุกคนที่เข้ารับการตรวจไม่ว่าจะไป รพ.ไหนขอให้บอกข้อมูลจริง

บายวันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้โพสต์ภาพทวิต-ไลน์แต่ละช่วงแผนการนำเข้าและการฉีดวัคซีนให้คนไทยฟรี จากมติ ครม.ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha พร้อมโพสต์ข้อความว่า รัฐบาลมีแผนการฉีดวัคซีนฟรี เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนชาวไทยให้ได้อย่างน้อย 50% หรือครึ่งประเทศภายในปีนี้ โดยจะทยอยอนุมัติและสั่งมอบต่อไป รวมเป็น 63 ล้านโดส เพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้กับชาวไทย ขออย่าว่าคนไทยจะได้รับการฉีดวัคซีนฟรี สำหรับระยะที่ยังไม่ได้ตั้งศูนย์การผลิตในประเทศอยู่ที่บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ซึ่งมีโรงงานอยู่แล้วสามารถผลิตวัคซีนตามมาตรฐานของออกซ์ฟอร์ดและแอสตราเซนเนกา มีกำลังการผลิตที่ 200 ล้านโดสต่อปี

★ ขอช่วยกันอีกครั้งหยุดเชื้อเพื่อชาติ

นายกฯยังโพสต์ข้อความอีกว่า นอกจากนี้ คณะแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเป็นอีกแหล่งผลิตภายในประเทศที่มีองค์ความรู้ มีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่ทันต่อวิวัฒนาการของเชื้อโรคได้ในอนาคต สร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขและส่งเสริมบทบาทให้ไทยเป็นฐานการผลิตวัคซีนป้องกันโควิดหรือวัคซีนโรคอื่นๆในภูมิภาค หากทำตามสิ่งที่เล่ามาจะสามารถผลิตวัคซีนให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ (Medical Hub) ได้อีกด้วย แต่ระหว่างรอกระบวนการรองรับวัคซีน ขอให้พวกเราทุกคนมีมาตรการใช้ชีวิตดี อย่าย่ำแย่กับเชื้อโรค ช่วยกันอีกครั้ง หยุดเชื้อเพื่อชาติ ต้องสวมหน้ากากเสมอ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อตัวเราและคนรอบข้างที่เรารัก รวมถึงประเทศไทยของเรา

★ อุบจ่ายเงินเยียวยาหรือไม่

ทางด้านนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน เปิดเผยถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมอบให้ไปมาตรการเยียวยาประชาชนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ว่า เรื่องนี้ต้องมีการประเมินสถานการณ์ก่อนว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างไร เพราะตอนนี้เขาที่ดูจำนวนผู้ติดเชื้อยังกระจุกตัวเป็นกลุ่มก้อน ต้องประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนว่าเป็นอย่างไร จะได้ออกมาตราการที่ถูกต้อง จะได้ทำให้ถูกที่คั้น เมื่อถามว่ามาตรการทางเศรษฐกิจที่เตรียมไว้มีอะไรบ้าง นายสุพัฒนพงษ์กล่าวว่า ยังรออยู่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเสนอขึ้นมาอย่างไร คาดว่าจะเสนอมาให้พิจารณาได้ภายใน 1 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการกำหนดวันประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบค.) เมื่อใด เมื่อถามว่าการเยียวยาครั้งนี้ต้องมีการแจกเงินอีกหรือไม่ นายสุพัฒนพงษ์กล่าวว่า ยังไม่รู้เลย ต้องขอดูสถานการณ์ก่อน

★ ยันมีเงินพอเยียวยาโควิด

นายคณชา พิขันธ์ที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ สศช. ไปเร่งหามาตรการทางเศรษฐกิจในการดูแลประชาชนจากผลกระทบจากโควิดที่เกิดการระบาดรอบใหม่ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือหน่วยงานเศรษฐกิจต่างๆอยู่ว่าจะมีมาตรการออกมาในลักษณะແຕ່ແກງ และนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน จะเป็นผู้ประกาศชุดมาตรการในการเยียวยา นี้ต้องรอเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ถึงจะประกาศได้ เนื่องจากรัฐบาลต้องประเมินผลกระทบจากคำสั่งต่างๆที่ออกไป โดยเฉพาะคำสั่งในวันที่ 4 ม.ค. ที่มีการประกาศพื้นที่ควบคุมใน 28 จังหวัด และมีการยกระดับมาตรการต่างๆ เพื่อคุมการระบาดของโควิด-19 ต้องติดตามตัวชี้วัดต่างๆทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะระดับการบริโภคของประชาชนซึ่งจะสะท้อนผลที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ รัฐบาลมีเงินเพียงพอที่จะเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเงินที่เหลือสำหรับการเยียวยาจากวงเงินกู้ 1 ล้านล้านบาทตาม พ.ร.ก.ฯ ในส่วนของวงเงินเยียวยาที่เดิมมีอยู่ 550,000 ล้านบาท ขณะนี้เหลืออยู่ 180,000 ล้านบาท

★ ติดเชื้อ 900 คนเป็นเรื่องเก่า

ส่วนที่มีผู้โพสต์ข้อความในโซเชียลว่า มีแรงงานของโรงงานแห่งหนึ่งในตำบลท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ติดเชื้อโควิด-19 กว่า 900 คน จนสร้างความแตกตื่นให้แก่คนในจังหวัดสมุทรสาครและผู้ที่ทราบตัวเลข ทำให้มีข้อกังขาว่าตัวเลขดังกล่าวจริงหรือไม่ เช้าวันเดียว ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยัง นพ.นรเศรษฐ์ ชัดระสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ถึงเรื่องนี้ได้รับการชี้แจงว่า ตัวเลขแรงงานที่ติดเชื้อมากกว่า 900 ราย ที่มีการโพสต์กันเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นเมื่อ 2 วันที่แล้ว ได้มีการรายงานให้กระทรวงและผู้บังคับบัญชาทุกระดับทราบแล้ว สมค.ก็รายงานให้ประชาชนทราบแล้วเช่นกัน ยอดดังกล่าวเป็นยอดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งการค้นหาเชิงรุกและพบในโรงพยาบาลคือยอด 541 รายกับ 470 ราย ส่วนการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในกลุ่มแรงงาน ที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการกว่า 1,000 แห่งตอนนี้เน้นไปที่โรงงานขนาดใหญ่ที่มีแรงงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไปที่มีอยู่ด้วยกันกว่า 100 แห่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยจะต้องตรวจให้ครบภายใน 1 สัปดาห์

★ ไทยยูเนียนกรุ๊ปเร่งตรวจโควิด

ขณะที่นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้เร่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับพนักงาน



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

งาน ณ วันที่ 5 ม.ค. พนักงานไทยยูเนียน 23,630 คนได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้ว จากจำนวนผู้ที่ปฏิบัติงานในสมุทรสาครมีทั้งสิ้น 27,552 คน ได้รับผลการตรวจยืนยันโดยวิธี PCR มีพนักงานที่ติดเชื้อเพียง 0.29 เปอร์เซ็นต์ หรือ 69 คนเท่านั้น บริษัทได้แยกพนักงานกลุ่มนี้ไปกักตัวและส่งรักษาที่ทางภาครัฐต่อไปหากมีอาการใดๆทั้งนี้การตรวจทั้งสิ้นจะแล้วเสร็จในช่วงสัปดาห์หน้า

★ **ก่อสร้าง รพ.สนามใน ต.ท่าจีน**

ตอนสายวันเดียวกัน มีชาวบ้านชุมชนซีฟ้าขาว ประมาณ 70 คน มารวมตัวกันที่ด้านข้างโรงงานปูน ม.2 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร กีดกันการสร้าง รพ.สนามรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ต่อมานายวุฒิพงษ์ ฐักวณิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร นายณภัทร เอมอ่อนนอก.เมืองสมุทรสาคร นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน กำนันตำบลท่าจีน มาเจรจากับชาวบ้าน ผลสรุปชาวบ้านไม่ยอมให้สร้าง ทำให้นายวุฒิพงษ์พร้อมคณะต้องกลับออกมาเพื่อประชุมหาที่สร้างแห่งใหม่

★ **สมุทรสาครป่วยใหม่ 146 ราย**

ด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานเมื่อ 6 ม.ค. ว่า พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 146 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุก 109 ราย เป็นคนไทย 2 ราย ต่างด้าว 107 ราย ที่เหลือเป็นผู้ป่วยจากการตรวจในโรงพยาบาล 37 ราย เป็นคนไทย 29 ราย ต่างด้าว 8 ราย ทำให้ผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมดมี 3,084 ราย เป็นคนไทย (ทั้งในโรงพยาบาลและที่เฝ้าดูอาการ) 650 ราย ต่างด้าว (ทั้งในโรงพยาบาลและที่เฝ้าดูอาการ) รวม 2,434 ราย ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีคนไทย 212 ราย ต่างด้าว 108 ราย รักษาหายแล้วกลับบ้านมีคนไทย 220 ราย ต่างด้าว 8 ราย

★ **นายกฯ พันท้ายๆ ทุ่มสร้าง รพ.สนาม**

ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวไปที่ศูนย์หวังโยคนศาคร แห่งที่ 3 วัฒนาแพคตอรี ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ที่นายวัฒนา แดงมณี นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ มอบอาคาร โคตังโรงงาน 2 หลัง เนื้อที่เกือบ 5 ไร่ ให้เป็น รพ.สนาม นำผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในสมุทรสาคร มากักตัวที่นี้ 14 วันหรือจนกว่าจะหาย พรมีการจัดเตียงนอน ห้องน้ำห้องสุขา เรียบร้อยเหลือแต่คณะแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จาก รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่จะเข้าปฏิบัติงานในวันสองวันนี้ โดยนายวัฒนา จะสร้าง รพ.สนามบนเนื้อที่ 8 ไร่ ในโครงการวัฒนาแพคตอรีอีก 1,000 เตียง โดยใช้ทั้งเงินส่วนตัวและเงินที่ได้รับการสนับสนุนมาจากเพื่อนๆ ผู้ใจบุญ มูลนิธิต่างๆ คาดว่าจะเสร็จใน 10 วันข้างหน้า

★ **ชาวโรงงานติดเชื้อเพียง**

ส่วนผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 26 ราย ของ

จ.สมุทรสาครรวมส่วนใหญ่เป็นสาวโรงงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้เปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ป่วย 4 ราย มีผู้ป่วยหญิงอายุ 45 ปี ทำงานโรงงานอาหารแปรรูปที่ ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร มีผู้สัมผัสใกล้ชิด 8 ราย ชาวเมียนมา อายุ 28 ปี ทำงานบริษัทท่องเที่ยวที่ ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองสมุทรสาคร มีผู้สัมผัสใกล้ชิด 5 ราย อยู่ในที่ทำงาน 3 ราย อยู่ระหว่างตามตัวมาตรวจเชื้อ และหญิงอายุ 50 ปี ทำงานชุดหนึ่งปลาที่โรงงานอาหารทะเลแปรรูปที่ ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร มีผู้สัมผัสใกล้ชิด 8 ราย กับชายอายุ 80 ปี พนักงานคุมเครื่องห้องแอร์ ที่บริษัทแห่งหนึ่งใน ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสาคร

★ **ยันไม่มีการสร้าง รพ.สนามราชบุรี**

ที่ จ.ราชบุรี หลังมีการต่อต้านการสร้าง รพ.สนามในพื้นที่ทหารเพื่อนำผู้ป่วยโควิด-19 จากสมุทรสาครมารักษาในวันเดียวกันนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผวจ.ราชบุรี แถลงว่า ได้รับการยืนยันจากผู้บริหารระดับสูงแล้วว่า ไม่มีการสร้าง รพ.สนามแต่อย่างใด ทั้งในค่ายทหารหรือที่อื่นๆในราชบุรี ขอให้ประชาชนสบายใจ จังหวัดมีการสร้าง รพ.สนามเตรียมไว้ตั้งแต่โควิด-19 ระบาดรอบแรกแล้ว เพื่อรองรับผู้ป่วยชาวราชบุรีหากเกิดการระบาดที่รุนแรงกว่าเดิม ขณะที่พบผู้ป่วยโควิด-19 ในราชบุรีเพิ่ม 4 คน เป็นหญิงอายุ 25 ปี ชาว ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม และหญิงอายุ 50, 49 และ 52 ปี ตามลำดับเป็นชาว ต.โพหัก อ.บางแพเดินทางไปทำงานที่โรงงานในจ.สมุทรสาคร พร้อมกันและผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.โพธาราม และ รพ.บางแพแล้ว

★ **ระยองพบป่วย 16 รายจากบ่อน**

ที่ จ.ระยอง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 16 ราย ในวันที่ 6 ม.ค. รวมยอดสะสมผู้ป่วยโควิด 472 คน ในพื้นที่ 7 อำเภอ ผู้ป่วยมีประวัติเชื่อมโยงมาจากบ่อนการพนันและเมื่อบ่ายวันเดียวกัน นายฐาเศรษฐ จีรัตน์ศักดิ์ น.ส.กัญญา ญาจิรัตน์ศักดิ์ นางบุญให้ โปธิทอง อาชีพขายผักและผลไม้ เป็นตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าจากตลาดนัดนาคาขวัญ อำเภอมืองระยอง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจังหวัด จนถูกสั่งปิดตลาดนัด ไม่มีสถานที่ขายของ ส่งผลให้ขาดรายได้เลี้ยงครอบครัว เดินทางมาพบนายชาญ เยี่ยมแสง ผวจ.ระยอง ให้ช่วยเหลือเมื่อพบหน้า ผวจ. ทั้ง 3 คนยกมือไหว้ขอบคุณความเมตตาให้จัดหาที่ขายของ ซึ่งผวจ.รับว่าจะช่วยแต่ขอเวลาสักระยะ

★ **จันทบุรีพบติดเชื้ออีก 8 ราย**

ที่ จ.จันทบุรี มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็นชุดที่ 9 อีก 8 ราย มาจากสถานที่เสี่ยงสูงอาชีพเสี่ยงและสัมผัสผู้ป่วยอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ทำให้จันทบุรีมียอดสะสมผู้ป่วยรวม 184 ราย สูงสุด อ.เมือง 77 ราย อ.ท่าใหม่ 51 ราย อ.ขลุง 18 ราย อ.นายายอาม 2 ราย ที่ไม่พบผู้ป่วยคือ อ.แก่งหาง-

ทางการแพทย์ต้องทำงานหนักในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ ส่วนการคัดกรองเชิงรุกที่ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปัญหาในการสอบสวนโรค ข้อมูลใหม่ไลน์ของผู้ป่วยคือแต่ละคนที่ไม่ยอมให้ความร่วมมือ จึงเพิ่มความยากลำบากให้กับทีมสอบสวนโรค รวมไปถึงญาติหรือแม้แต่ตัวผู้ประกอบการเจ้าของสถานที่ที่มีเสียงสะท้อนกลับมาหลังการแถลงข้อมูลโดยอ้างถึงสิทธิส่วนตัว ไม่ต้องการให้นำข้อมูลไปเผยแพร่ จึงขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้ข้อมูลการสอบสวนโรคที่แท้จริงแก่เจ้าหน้าที่ เพราะจำเป็นอย่างมาก

★ **ตราดป่วยใหม่ 6 รายก็จากบ่อน**

ที่ จ.ตราด นายกัญญา ประกอบผล ผวจ.ตราด แถลงว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 6 ราย ทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกับบ่อนการพนัน กำลังอยู่ในกระบวนการสอบสวนโรค ทำให้ผู้ป่วยโควิด-19 ใน จ.ตราด มียอดสะสม 31 ราย เป็นชาย 16 ราย หญิง 15 ราย ผู้ป่วยอายุสูงสุด 74 ปี อายุน้อยสุด 16 ปี ทั้ง 31 รายนี้แบ่งเป็นคนเล่นการพนัน 18 ราย สัมผัสผู้เล่นการพนัน 6 ราย ทำงานในบ่อนการพนัน 6 ราย และอื่นๆ 1 ราย

★ **ปิดเกาะสีชังครึ่งคืนนักท่องเที่ยว**

ด้านนายภัทรธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและระงับโรคติดต่อร้ายแรง จ.ชลบุรี มีคำสั่งให้งดเดินทางไป-มาท่องเที่ยวเกาะสีชัง ตั้งแต่วันที่ 6-19 ม.ค. หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบที่สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ที่ปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่เวลา 13.00 น. วันที่ 6 ม.ค. หลังมีพนักงานติดเชื้อโควิดรวม 11 คน และมีการได้ติดตั้งป้ายประกาศปิดสำนักงานชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นรวมทั้งทำความสะอาดฉีดยาฆ่าเชื้อ จุดพักพนักงานที่ติดเชื้อโควิดและตามไทม์ไลน์ที่ผู้ติดเชื้อทำงานตลอดจนพื้นที่สำหรับให้ประชาชนบางส่วนพนักงานที่เข้าข่ายในกลุ่มเสี่ยงถูกนำไปกักตัวดูอาการและที่ทำเทียบเรือเกาะลอย อ.ศรีราชา ที่ให้บริการเรือข้ามฟากไปเกาะสีชัง มีบริการเพียงวันละ 8 เที่ยว คือ เช้า กลางวัน เย็น โดยมีเจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองประชาชนผู้ที่เข้าข้ามฟากไป-มา ได้เฉพาะคนมีภูมิลำเนาบนเกาะสีชังเท่านั้น

★ **แฉ 4 สาวไทยจากเมียวดีติดเชื้อ**

ผู้สื่อข่าว จ.ตากรายงานว่า เมื่อกลางคืนวันที่ 5 ม.ค. เพงหมอบแมตสด รายงานความเคลื่อนไหวของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในรอบวันที่ผ่านมามีการระบุว่าพบกลุ่มสาวไทยที่ไปประกอบอาชีพฝั่งจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา รวม 4 ราย กลับลงเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ มาตรวจที่ รพ.แม่สอด ขอใบรับรองตรวจโรคเพื่อเดินทางออกนอกจังหวัดตากปรากฏว่าทั้ง 4 รายพบเชื้อโควิด-19 โดย 3 ใน 4 คนพบจากเชื้อโควิดที่ไม่แสดงอาการ อีกราย



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

ค่อนข้างรุนแรงถูกส่งเข้าห้องความดันลบทันที ส่วนอีก 8 รายที่พบซากเชื้อฝังอยู่ในร่างกาย ถูกส่งเข้ากักตัว 14 วันเพื่อให้เชื้อหมดไปจึงจะปล่อยกลับบ้านได้ สรุปกลุ่มนั้นนอนใน รพ. 1 รายและกักตัวใน LQ 8 ราย ทั้งหมดจะไม่มีอาการปล่อยออกมาจนกว่าซากเชื้อจะหายไปเด็ดขาด นอกจากนี้ในเพจยังกล่าวว่ามีเคสที่ 15 เป็นชายพนักงานห้างขายอุปกรณ์แต่งบ้าน ยังไม่ทราบต้นตอการติดต่อยังรอหน่วยสอบสวนโรคอยู่

**★ ชาวบ้านงคร.-ทหารเพียบมาได้ใจ**  
ขณะที่มีรายงานด้วยว่า ตลอดแนวชายแดนริมแม่น้ำเมยทำไมยังมีคนลักลอบข้ามมาได้ก็เพราะมีกำลังทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครองตรึงกำลังดูแลอย่างแน่นหนาทุกตารางนิ้ว ทั้งๆที่จังหวัดตากมีการอนุญาตให้ชาวไทยที่อยู่ฝั่งเมียนมาเดินทางข้ามมาได้แต่ต้องถูกกักตัวตามกระบวนการเท่านั้นแต่ไม่ข้ามทางตรงกลับข้ามทางอ้อมทำให้มีการแพร่เชื้ออย่างมากกลัวว่าจะคุกคามไม่จบสิ้น ท่ามกลางการแข่งตาของประชาชนที่ทราบข่าว

**★ กลัวคิด โควิดแต่ตรวจเกือบครึ่งพัน**  
ที่จ.เชียงใหม่ หลังพบพนักงานสถานบันเทิงวอร์มอัพ ย่านถนนนิมมานเหมินท์ ที่บริการโต๊ะผู้ป่วยหญิงวัย 25 ปีของเชียงใหม่ ในคืนวันที่ 8 ธ.ค. 63 คิดเชื้อโควิด-19 ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 6 ม.ค. บรรดาวัยรุ่นที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงดังกล่าวกว่า 400 คนพากันเข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลพระราชทาน 1 คัน ที่มาจอดรอให้บริการตรวจที่หน้าร้านวอร์มอัพ ในจำนวนนี้มีพนักงานขายของร้านวอร์มอัพคนหนึ่งมาตรวจและกล่าวว่าหลังทราบว่ามีเพื่อนพนักงานติดเชื้อ ก็รู้สึกกังวลเพราะตนทำงานเสิร์ฟในร้าน แม้ไม่ไปเสิร์ฟที่โต๊ะของผู้ป่วยหญิงแต่ก็เดินเสิร์ฟไปทั้งร้าน จึงมาตรวจเพื่อความสบายใจของตัวเองและกักตัวเอง 14 วันเพื่อความปลอดภัยของร้านและคนอื่นๆ

**★ โปสเตอร์เฟซข่าวมั่วหวัดเข้าคุก**  
ส่วนที่อ.แม่ออน หลังจากมีผู้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กชื่อ "ปู่จำพาไปเที่ยว" ว่า "ไม่จำเป็นอย่ามาแม่เลนเนอ พบโควิด 1 ราย อันตรายมาก" ทำให้ผู้คนแตกตื่นกันทั้งอำเภอแม่ออน พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่บ้านแม่เลน ม.2 ต.ออนกลาง อ.แม่ออนขายของไม่ได้ผู้คนไม่กล้าเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยผู้คนในหมู่บ้านแม่เลนไม่กล้าไปไหนนั่น ต่อมาเมื่อเย็นวันที่ 6 ม.ค. ได้มีนายดำ (นามสมมติ) อายุ 58 ปี บ้านอยู่ ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง มาขอพบนายไพบุณย์ ใจจุม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อ.แม่ออน และกำนันผู้ใหญ่บ้านแม่เลน เพื่อปรับความเข้าใจ และพากันไปที่ สภ.แม่ออน พบพนักงานสอบสวน โดยนายดำกล่าวยอมรับเป็นผู้โพสต์เฟซบุ๊กเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เนื่องจากไปฟังเขามาอีกที และครึกเงินจำนวนหนึ่งให้ผู้ใหญ่บ้านนำไปพัฒนาหมู่บ้านแม่เลน ขอร้องไม่ให้ดำเนินคดี

ได้วางสาวตกเตอนพรอมกาชบ เม เทกระทาผดอก ไม่เช่นนั้นจะดำเนินคดีจนถึงที่สุด

**★ ปีม้น้ำมันเหากคนไม่กล้าเติม**  
ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 ม.ค. บรรดาร้านค้า ร้านอาหาร ในป้อมน้ำมันที่อยู่ริมถนนมิตรภาพ ทั้งขาขึ้นและขาลง ในเขตพื้นที่ ต.กลางดง อ.ปากช่อง ต่างโอดครวญขายของกันไม่ได้เพราะผู้ใช้รถใช้ถนนที่ขับรถผ่านไม่ยอมแวะเข้าเติมน้ำมันและชื่อของจึงช่วยกันหาข้อมูลพบว่า มีสื่อโซเชียล เฟซบุ๊กและไลน์ แชรข้อความว่า "ด้านขุนทดเช็กตัวเองด่วน พบผู้ป่วยสมุทรปราการ มีประวัติเดินทางมาโคราช แวะป้อมกลางดง" ต่อมา นพ.ณรงค์ศักดิ์ ภารุงถิ่น ผอ.รพ.ปากช่องนานา ได้จัดทีมสอบสวนโรค ข้อมูลผู้ป่วยยืนยันของ จ.นนทบุรี เป็นชายไทยอายุ 58 ปีพร้อมภรรยาที่ อ.ปากช่องด้วยรถส่วนตัวเมื่อ 25-26 ธ.ค. และกลับวันที่ 26 ธ.ค. แล้วกลับไปปากช่องอีกครั้งวันที่ 31 ธ.ค. แต่ ไม่ได้ออกไปสัมผัสผู้ใด

**★ ป่วยที่ขอนแก่น 2 ราย มาจากอ่างทอง**  
ที่ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ. แกลงข่าวผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในขอนแก่น 2 ราย ขณะนี้อยู่ในการดูแลของแพทย์ รพ.ขอนแก่น อย่างใกล้ชิด โดยผู้ป่วยเป็นชายอายุ 20 ปีและ 17 ปี มีประวัติการเดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดกลุ่มเสี่ยงคือ จ.อ่างทอง โดยเดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 ม.ค. โดยรถไฟ จากนั้นญาติที่จังหวัดอ่างทองยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ ผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง 2 ราย ไม่แสดงอาการ ไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆและจากการตรวจร่างกายพบว่าปกติ ขณะนี้นายสืบพงษ์ เตียวยืนยง เจ้าของ หจก.จิตวิทยา (2001) นายอุปราณี กิฬายุดนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น แยกไปโก้ 1 พันฟอง ให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนเพราะโควิด-19 โดยจัดใส่กล่องกล่องละ 4 ฟองตั้งไว้หน้าร้านให้คนมาหยิบไปเอง

**★ ชาวกาญจน์แถลงได้คนใส่ร้าย**  
ที่โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นายบุญชู วิวัฒนาการ ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี พร้อม 10 ภาคีเครือข่ายออกแถลงการณ์ตามที่มีผู้กล่าวหาว่า จ.กาญจนบุรี เป็นต้นเหตุแห่งงานข้ามเมียนมาไปแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ที่สมุทรสาครว่า จังหวัดกาญจนบุรีไม่ใช่จังหวัดที่เป็นต้นเหตุในการแพร่เชื้อโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาครและขอให้พี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีกำลังใจ กำลังใจจับมือสู้ภัยโควิดไปด้วยกันและขอให้ผู้ที่สร้างความปั่นป่วนคิดร้ายต่อจังหวัดกาญจนบุรีจงแก้ภัยตัวเองขอให้ผู้ที่สร้างสรรคความดีให้เกิดขึ้นในแผ่นดินกาญจนบุรีจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ตลอดไป



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 12)

**ช่างวงจรปิด ☆ ต่อจากหน้า ๑๑**  
**★ ตรวจสอบใกล้ทำติดเชื้อหลาย จว.**  
 ที่ จ.เพชรบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อีก 1 คน เป็นหญิงอายุ 48 ปี ชาว อ.บ้านลาด ทำงานโรงงานปลากระป๋องใน จ.สมุทรสาคร มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ส่วนผู้ป่วยที่รักษาหายมี 6 ราย แพทย์ให้กลับบ้านแล้วและที่ยังรักษาตัวอยู่ใน รพ. มี 18 ราย ส่วนที่นครปฐมพบป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก

3 ราย เป็นหญิงทั้งหมดอายุ 20 ปี 53 ปี กับ 54 ปี ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา มีป่วยโควิดเพิ่ม 3 ราย ส่วนมาจากสนามไถชนเช่นเดียวกับที่ จ.ลพบุรี พบผู้ป่วยโควิดอีก 4 คน เชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อรายหนึ่งที่ติดโควิดมาจากบ่อนไถชนทำให้นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี สั่งให้มีการตรวจสอบใบอนุญาตเปิดบ่อนไถ่ ชุมไถ่ โดยเฉพาะชุมไถ่เสียโอกาสขึ้นหลังวัดสิงห์ทอง ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี และชุมไถ่ที่ อ.โคกสำโรง ทั้ง 2 แห่ง ถ้าไม่มีใบอนุญาตให้จับกุมทันที ขณะที่ จ.สมุทรปราการในวันที่ 6 ม.ค. พบติดเชื้อพุ่งถึง 44 ราย

**★ ไม่กลัว ก.ม.ลอบนำเขมรเข้าไทยอื้อ**  
 ที่ จ.สระแก้ว พันเอกเฉลิมเกียรติ ศรีสมบุรณ์ รอง ผบ.หน่วยเฉพาะกิจตาพระยา กองกำลังบูรพา ออกตรวจพื้นที่เพื่อป้องกันการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาในไทยมาถึงบริเวณปำวันท้ายหมู่บ้านทัพสยามซอย 1 ม.15 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา พบ น.ส.นุติญา คำคอน อายุ 27 ปี ชาวไทยลอบนำแรงงานกัมพูชา ๒ คน เข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ จึงเข้าจับกุม น.ส.นุติญา รับว่าแอบพาคนงานเข้ามาได้ค่าจ้างหัวละ 3000 เพื่อไปทำงานที่ตลาดโรงเกลือ ขณะที่กองร้อยทหารพรานที่ 1201 จับ 7 แรงงานกัมพูชาเป็นชาย 3 หญิง 4 ลักลอบข้ามคลองพรหม โหดจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในไทยที่ ม.1 บ้านท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ อ้างจะไปทำงานที่ตลาดโรงเกลือ

**★ รอง สว.จร.ภาษีเจริญ ติดโควิด**  
 พ.ต.อ.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล ผกก.สน.ภาษีเจริญ เชินหนังสือบันทึกข้อความถึง บก.น.๑ แจ้งมีผู้ได้บังคับบัญชา ยศ ร.ต.อ.ตำแหน่งรอง

รพ.เกษมราษฎร์บางแค สอบถามผู้ป่วยเบื้องต้นทราบว่าได้ติดเชื้อมาจากภรรยา ซึ่งไปเดินซื้อของที่ตลาดสดบางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยผู้ป่วยมีไทม์ไลน์ว่า วันที่ 24-25 ธ.ค. ไปตลาดบางใหญ่ ด้วยรถยนต์ส่วนตัว และเดินทางไปประชุมไปปฏิบัติหน้าที่จุดเพชรราชพถกษ์ วันที่ 26 ธ.ค. พักผ่อนอยู่บ้าน วันที่ 27-30 ธ.ค. ไปปฏิบัติหน้าที่ที่จุดเพชรราชพถกษ์ วันที่ 31 ธ.ค. พักผ่อนอยู่บ้าน วันที่ 1 ม.ค. ไปปฏิบัติหน้าที่ที่จุดเพชรราชพถกษ์ วันที่ 2 ม.ค. ตอนเย็นไปตลาดตลาดกรุงนนท์ ย่านตลิ่งชัน วันที่ 3 ธ.ค. พักผ่อนอยู่บ้าน วันที่ 4 ม.ค. ไปตรวจหาเชื้อโควิด วันที่ 5 ม.ค. แพทย์แจ้งผลว่าติดเชื้อ

**★ โทษลอบขนต่างด้าวเหมือนโทษบ่อน**  
 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนง โฆษก ตร. กล่าวว่า การดำเนินการของ สตม. มีการออกคำสั่งในระบบราชการ ในเรื่องการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และมีมาตรการเข้มข้นมากอยู่แล้ว สำหรับกลไกในการลงโทษผู้กระทำความผิดปล่อยให้มีการแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศ โดยผิดกฎหมาย มีการดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีบ่อนการพนัน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกตรวจสอบด้วย อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีดังกล่าวจะต้องรีบดำเนินการ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจเป็นที่จับตาของพี่น้องประชาชนว่า ผลการดำเนินการจะออกมาเป็นเช่นใด

**★ ไทม์ไลน์ยาวเหยียดช่าง CCTV**  
 วันเดียวกัน ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. โทษศัภาพรายงานยอดผู้ติดเชื้อใน กทม. ตั้งแต่ วันที่ 20 ธ.ค. 63-5 ม.ค. 64 รวม 244 ราย จากการสอบสวนโรคพบเป็นคนต่างจังหวัดที่แอคมิต รพ. ในพื้นที่ กทม. 52 คน เป็นคนในพื้นที่ กทม. 192 คน ที่น่าสนใจคือรายที่ 145 เป็นชาย อาชีพช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด มีไทม์ไลน์ วันที่ 14 ธ.ค. 63 ไปติดตั้งกล้องวงจรปิดที่บริษัทในซอยพุทธมณฑล ๑๕ และไปที่ห้างมาบุญครองชั้น ๕ วันที่ 15 ธ.ค. 63 ไปติดตั้งกล้องวงจรปิดที่บ้านในเขตบางนา/ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต B2S ชั้น ๘/บริษัท ในอำเภอลำลูกกา วันที่ 16 ธ.ค. 63 ไปติดตั้งกล้องวงจรปิดที่บริษัทลูกค้าในห้างมาร์เก็ตเพลส ชั้น ๘ ซอยนางลิ้นจี่ ซอย ๘/ที่อัสสัมชัญเปอร์มาร์เก็ต เซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้นใต้ดิน/ที่อัสสัมชัญเปอร์มาร์เก็ต (ที่เอสพลานาด ซินีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก ชั้น G



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1( ต่อหน้า 12 )

**★ ทั้งกรุงเทพฯ-ตจว.นับ 10 แห่ง**

ต่อมาวันที่ 17 ธ.ค.63 ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ห้างโรบินสัน ชั้น1 จ.สมุทรปราการ วันที่ 18 ธ.ค.63 ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่โรบินสัน ชั้น1 จ.สมุทรปราการ/ที่ร้านลูกค้าในโลตัสบางกะปิ ชั้น 2 วันที่ 19 ธ.ค.63 ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ราษฎร์บูรณะ ซอย 8/ห้างมาร์เก็ตเพลสพระราม 8 /เซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิลล์ วันที่ 22 ธ.ค.63 มีอาการปวดศีรษะ รับประทานยาทุก 4 ชั่วโมง ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาหนองจอก/ที่ท็อปส์มาร์เก็ตสาขาสายไหม วันที่ 23 ธ.ค.63 ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่มาบุญครอง ชั้น 5 วันที่ 25 ธ.ค.63 ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่มาบุญครอง ชั้น 5 และไปร่วมงานเลี้ยงที่ทำงานย่านรัชดา ซอย 10 มีอาการง่วงไม่ได้กลืน ลื่นไม่รับรส เข้าตรวจที่รพ.เอกชน วันที่ 28 ธ.ค.63 ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่บริษัทใกล้ห้างสรรพสินค้า จ.ลพบุรี วันที่ 29 ธ.ค.63 ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต ซอยพหลโยธิน 48 กับที่ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต ซอยเพิ่มสิน 60 และติดตั้งกล้องวงจรปิดที่แฟชันไอส์แลนด์ โชนใต้ดิน กระทั่งวันที่ 31 ธ.ค.63 ผลยืนยันพบเชื้อโควิดและเข้ารับการรักษาตัวใน รพ.เอกชน

**★ กฎเหล็กยกระดับคุมเข้ม**

ช่วงเย็นวันที่ 6 ม.ค. ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17) ระบุว่าตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเป็นคราวๆออกไปอย่าง

ระงับยับยั้ง มีสาระสำคัญ 4 ข้อ.1.ยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ให้ประชาชนในพื้นที่ติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะ.2.ยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดอย่างยิ่ง ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมใน 5 จังหวัด คือ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรสาคร อย่างเข้มข้น บุคคลที่จะออกนอกพื้นที่ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นบัตรประชาชนบัตรแสดงตนอื่นๆ ควบคู่กับเอกสารรับรองต่อเจ้าหน้าที่ 3.ปราบปรามลงโทษผู้กระทำความผิดเด็ดขาด จัดการเจ้าหน้าที่ที่รู้เห็นให้มีปณิธานในพื้นที่อันเป็นต้นตอของการระบาด 4.โทษของผู้ฝ่าฝืน จำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยผู้คิดเชื่อที่ใจปกปิดข้อมูลเดินทางหรือแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนควบคุมโรค อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนเป็นความผิดด้วย

**★ พระราชทานรถเข็นวีลแชร์อีก 7 คัน**

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถตรวจโรคติดต่อเข็นวีลแชร์จำนวน 18 คัน ไปเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์สำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เชิงรุก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิด ทรงห่วงใยในสุขภาพพลานามัยของประชาชน เมื่อโรคโควิด-19 ได้กลับมาแพร่ระบาดรอบใหม่ในประเทศไทยและมีแนวโน้มขยายวงกว้างไปทั่วประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างรถเข็นวีลแชร์เพิ่มอีก 7 คัน รวมเป็น 20 คัน เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของประชาชน

**★ มจพ.มอบคู่มือรังสีวิทยุให้ รพ.สนาม**

วันเดียวกัน ศ.ดร.สุชาติ เขียงเงิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รศ.ดร.สุพันธ์ ยี่ม้าน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มอบคู่มือฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีให้กับผู้แทน

จาก รพ.ราชวิถี เพื่อให้ทีมแพทย์นำไปใช้ใน รพ.สนามที่ จ.สมุทรสาคร โดยประสิทธิภาพในการทำงานของคู่มือฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีที่ใช้ได้จริงและเป็นตัวช่วยขั้นเยี่ยมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้มีโรงพยาบาลทั่วประเทศต้องการคู่มือฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีนี้จำนวนมาก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค.63 มจพ.ได้จัดส่งมอบให้โรงพยาบาลทั่วประเทศไปแล้วมากกว่า 800 เครื่อง

มันคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1



▲ **ตรวจเข้ม** : เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอคลองหลวง ออกหน่วยปฏิบัติการเชิงรุกตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส โควิด-19 ในแรงงานต่างด้าว ด้วยการทำสวอด ตาม โรงงานต่างๆ ในพื้นที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่



มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1

**นายกฯ ให้สัญญาคนไทย  
ฉีดวัคซีนฟรี  
ตั้งเป้าครึ่งปท.ภายในปีนี้**  
ติดโควิดรายวัน 365 ตาย 1  
ยอดป่วยสะสมเฉียดหมื่น  
ย้ำ 5 จว.สีแดงเข้มกฏเหล็ก  
ตั้งรพ.สนามในจว.ตัวเอง

ศบค.สรุปยอดติดโควิดวันเดียว 365 ราย สะสมเฉียดหมื่น  
เสียชีวิตเพิ่ม 1 เป็นพนักงานขับรถส่งแรงงานใน  
สมุทรสาคร อวัยวะในล้มเหลว ย้ำให้แต่ละจังหวัด  
ใช้พื้นที่สร้างรพ.สนามจังหวัดใดจังหวัดนั้น แจง  
มาตรการเข้มข้นสูงสุดที่ 5 จว.สีแดงต้องทำเพิ่มคือ  
คนเข้าออกต้องแสดงหลักฐานจากจนท.ท้องถิ่น-โหลด  
แอปฯหมอชนะ-ชะลอเดินทาง ถ้าอยุ่ยังพุ่งยกระดับ  
เข้มอีกได้ทันทีไม่ต้องรอ 1 กุมภาพันธ์ ด้านสสจ.  
สมุทรสาครแจ้งตัวเลข 900 พนง.โรงงานปลากระป๋อง  
ติดเชื้อตัวเลขเก่า ➡ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1

## โควิด-19

รายงานศบค.ไปแล้ว เร่งตรวจโรงงานกว่าหมื่นแห่งในพื้นที่สกัดต่างดาวแพร่เชื้อ นายกษ.แจงไทม์ไลน์ขั้นรัฐบาลมีแผนฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้คนไทยอย่างน้อยครึ่งประเทศฟรีภายในปีนี้ ตม.สั่งทุกด่านทั่วประเทศจับตาดักจับต่างดาวหนีเข้าเมือง เมื่อวันที่ 6 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. แถลงสถานการณ์ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตรายใหม่ในประเทศไทยประจำวัน

### ติดเชื้อ 365 สะสม เนียดหมื่น-ตาย 1

โดยศบค.ได้รับรายงานมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 365 ราย ในจำนวนนี้เป็นกรณีผู้ติดเชื้อในประเทศ 250 ราย การค้นหาเชิงรุกในแรงงานต่างด้าว 99 ราย อยู่ในสถานกักตัวของรัฐ 16 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 9,331 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้ครบหมื่นรายแล้ว จึงขอให้ช่วยกัน เพราะไม่ต้องการเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ขณะที่มียารักษา ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 63 ปี เป็นชาวจ.พระนครศรีอยุธยา อาชีพขับรถรับส่งแรงงานต่างด้าวใน จ.สมุทรสาคร มีโรคประจำตัวคือ ความดันโลหิตสูง เริ่มมีไข้วันที่ 27 ธันวาคม 2563 ไอ มีน้ำมูก เข้ารักษาที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ออกซิเจนในเลือดต่ำ ปอดอักเสบ และตรวจพบเชื้อโควิด-19 มีอาการหอบมาก หายใจลำบาก ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อาการไม่ดีขึ้น มีอาการไวดาย จึงต้องฟอกเลือดทุกวัน กระทั่งวันที่ 5 มกราคม หัวใจหยุดเต้น อวัยวะในหลายส่วนล้มเหลว ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 66 ราย ทั้งนี้ อัตราการเสียชีวิตในประเทศไทย อยู่ที่ 1-2%

### ติดเชื้อในปท.250 โยงพื้นที่เสี่ยง

โฆษก ศบค.กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ 250 รายนั้น มีประวัติไปสถานที่เสี่ยง มีอาชีพเสี่ยง และ

สัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้า 215 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรค (ตอนหน้า 10) สถานการณ์โลก มีผู้ติดเชื้อสะสม 86,832,019 ราย เสียชีวิตสะสม 1,875,451 ราย และมีภาพที่น่าตกใจคือ ที่เมืองลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา มีภาพที่ต้องประหลาดใจ ผู้ป่วยหากคิดว่าใครไม่สามารถช่วยชีวิตได้ ก็ไม่ให้นำส่งโรงพยาบาล ปล่อยให้เสียชีวิตที่บ้าน ภาพเหล่านี้เกิดขึ้นที่สหรัฐฯ เนื่องจากติดเชื้อจำนวนมาก ทำให้ทรัพยากรรักษาไม่พอ ก็ขอกาวนาให้คนที่อยู่ในสหรัฐฯ บรรเทาสถานการณ์ลงได้ และขอย่อมาเกิดกับเรา

### เร่งตรวจกว่าหมื่นโรง.ในสมุทรสาคร

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรือศูนย์อำนวยการ (EOC) ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีการวิเคราะห์เรื่องการกระจายตัวในจ.สมุทรสาครว่าพื้นที่ดังกล่าวมีแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก มีโรงงานในพื้นที่กว่า 11,467 แห่ง ทำให้เราต้องเร่งเข้าไปตรวจในพื้นที่โรงงาน เพื่อเข้าไปดูให้แน่ชัด ไม่ให้เป็นที่แพร่ระบาดเชื้อโรค นอกจากโรงงานแล้วยังเข้าไปตรวจทั้งตลาดและที่พักเพื่อวางแผนเชิงรุกให้การตรวจครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่วน รพ.สนามในจ.สมุทรสาคร มีแล้ว 2 แห่ง

### ให้แต่ละจังหวัดตั้ง รพ.สนาม

ส่วนที่มีข่าวว่าจังหวัดข้างเคียงคัดค้านตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จาก จ.สมุทรสาครนั้น นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ออกมาบอกยังมีข่าวดี เกี่ยวกับการตั้งโรงพยาบาลสนาม ซึ่งคนในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร พร้อมให้ใช้พื้นที่ส่วนตัวของตัวเองตั้งโรงพยาบาลสนามดูแลคนสมุทรสาคร 4-6 พื้นที่ หลังจากนั้น สธ.ต้องมองข้ามไปวันข้างหน้า ประเมินสถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่ตัวเลขผู้ติดเชื้ออาจมีสูง เราต้องเตรียมพื้นที่ล่วงหน้า จึงต้องวางแผนไว้ก่อน เพราะการตั้งโรงพยาบาลสนามต้องใช้เวลา เบื้องต้นเราใช้โรงพยาบาลสนามของจังหวัดนั้นๆ เพื่อดูแลคนของจังหวัดตัวเอง

### ย้ำ 28 จว. พื้นที่ควบคุมสูงสุด

ผู้สื่อข่าวถามถึงความแตกต่างระหว่างพื้นที่ควบคุมสูงสุดกับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัดที่ประกอบด้วยสมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

เชกवालอคควานเซโรเม นพ.ทศพล ชี้แจงว่า ขณะนี้พื้นที่ควบคุมสูงสุดมี 28 จังหวัด มีมาตรการที่ทั้ง 28 จังหวัดต้องดำเนินการคือ คนที่เข้าพื้นที่ต้องผ่านการตรวจอุณหภูมิ สังเกตอาการ และต้องตรวจว่ามีแอนติเจนหรือไม่ใช่ รวมถึงสอบถามเหตุผลความจำเป็นในการเดินทาง เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะปิดแหล่งที่อาจแพร่เชื้อ เช่น บ่อน ร้านอาหาร แต่ไม่ทำให้เกิดการขัดขวาง ล็อกดาวน์ ไม่มีเคอร์ฟิว ไม่ปิดการเดินทาง

### 5จว.คุมเข้มสูงสุด-งดเดินทางถึง 1ก.พ.

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า ขณะที่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมี 5 จังหวัดคือ มีมาตรการเพิ่มเติมขึ้นมา ผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่ต้องแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โครงการเดินทางเข้าพื้นที่หรือไปไหนมาไหนในพื้นที่ต้องแสดงหลักฐาน พ่อค้าแม่ค้าจะขายอาหารก็ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบก่อน คนในพื้นที่อาจต้องลำบากสักหน่อย มาตรการเหล่านี้จะใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ใครที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเดินทางขอให้ชะลอไว้ก่อน แต่ตัวเลขต่างๆ แสดงถึงความน่ากลัว และพุ่งขึ้นในทิศทางที่ชันเราคงไม่ต้องรอถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ อย่างที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีระบุว่าคงต้องดูสถานการณ์เป็นรายวัน ถ้าไม่ดีก็ต้องเข้มงวด อาจมีคำว่าเข้มงวดสูงสุดหรืออีกหลายๆ เข้มขึ้นมา

### บึกป้อมถล่ม รพ.สนามจว.โคราช มั่น

ด้านพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณี น.ส.กุลวิไล นพอมรบดี สส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ นำประชาชนมาคัดค้านการก่อสร้างโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ รองรับผู้ป่วยโควิด-19 จากจ.สมุทรสาคร ว่า ตอนนี้ต้องดูว่าใช้พื้นที่ไหน และพยายามไม่ออกจกพื้นที่จ.สมุทรสาคร และที่สำคัญการตั้ง รพ.สนาม ควรตั้งในจังหวัดโคราชจังหวัดนั้น เพื่อสะดวกในการดูแล

ต่อ : โควิด-19 - หน้า 11

# มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

## โควิด-19

### นายกฯแจ้งวัคซีนคนไทยได้ฉีดฟรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กชี้แจงถึงแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนว่า รัฐบาลมีแผนฉีดวัคซีนฟรี เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ให้ประชาชนให้ได้อย่างน้อย 50% หรือครึ่งประเทศ ภายในปีนี้ โดยระยะเร่งด่วนเราจะได้รับวัคซีนล็อตแรก 2 ล้านโดส จากบริษัท ซิโนแวค ประเทศจีน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน โดย 2 แสนโดสแรกเดือนกุมภาพันธ์ ดังเป้าจะฉีดให้กลุ่มเสี่ยง เช่น บุคลากรทางการแพทย์และผู้สูงอายุ จากนั้นเดือนมีนาคมและเมษายน จะได้

รับอีก 8 แสนโดส และ 1 ล้านโดส ตามลำดับ นอกจากนี้ รัฐบาลยังสั่งจูงจากบริษัท แอสตราเซนกา อีก 26 ล้านโดส กำหนดรับมอบภายในเดือนพฤษภาคม และจัดหาเพิ่มเติมอีก 35 ล้านโดส ซึ่งจะทยอยอนุมัติส่งมอบต่อไป รวมทั้งหมดเป็น 63 ล้านโดส เพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ ให้คนไทย ซึ่งตนขออย่าว่าคนไทยจะได้รับการฉีดวัคซีนฟรี

### ระยะยาวเร่งผลิตวัคซีนปี 200 ล้านโดส

นายกฯกล่าวต่อว่า สำหรับระยะที่ยั่งยืน เราตั้งศูนย์การผลิตวัคซีนในประเทศอยู่ที่บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด มีโรงงานอยู่แล้ว โดยได้การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีมาแล้ว สามารถผลิตวัคซีนตามมาตรฐานของออกซฟอร์ดและแอสตราเซนกา มีกำลังการผลิตที่ 200 ล้านโดสต่อปี นอกจากนี้ คณะแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเป็นอีกแหล่งผลิตในประเทศ ที่มีองค์ความรู้ มีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่นวัตกรรมของการเชื้อโรคได้ในอนาคต ซึ่งความมั่นคงด้านสาธารณสุข และส่งเสริมบทบาทให้ประเทศไทยเป็นฐานผลิตวัคซีนโควิด หรือวัคซีนโรคอื่นๆ ในภูมิภาค

“หากเราทำตามสิ่งที่ผมเล่ามาได้ จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ (Medical Hub) ได้ด้วย แต่ระหว่างรอกระบวนการรอรับวัคซีน ตามระยะเวลาที่บอก ขอให้พวกเราทุกคนระวังการใช้ชีวิต อย่างประมาทกับเชื้อโรค ช่วยกันอีกครั้ง หยุดเชื้อเพื่อชาติ ต้องสวมหน้ากากเสมอ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช่เพื่อใคร...แต่เพื่อตัวเรา และคนรอบข้างที่เรารัก รวมถึงประเทศไทยของเราครับ”นายกฯกล่าว

### กทม.ยอดติดเชื้อสะสม 278 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ในหลายจังหวัดที่ยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องว่า สบค.พบผู้ติดเชื้อใหม่ 33 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 5 ราย อีก 28 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศจากพื้นที่เสี่ยง สัมผัสผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้ แยกเป็นชาย 10 ราย อายุ 21-39 ปี หญิง 18 ราย อายุ 8-59 ปี สัญชาติไทย 26 ราย สัญชาติลาว 1 ราย

พญาบาล 2 ราย รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน 1 ราย รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน 7 ราย รพ.นพรัตนราชธานี 6 ราย รพ.รามารับดี 1 ราย รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ 2 ราย และ รพ.เอกชนใน กทม. 9 ราย ส่งผลให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมของ กทม. อยู่ที่ 278 ราย เป็นการติดเชื้อจากคลัสเตอร์จังหวัดสมุทรสาคร 90 ราย จากระยะ 3 ราย อื่นๆ 185 ราย

### ชี้ยอดเก่า! รง.ปลากระป๋องติดเชื้อ 900

สำหรับสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่จ.สมุทรสาคร จากการสอบถาม นพ.นเรศฤทธิ์ ชัดชะสมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครถึงตัวเลขแรงงานติดเชื้อกว่า 900 ราย ที่มีประวัติไปโลกโซเซียลว่า เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 2 วันที่แล้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้รายงานให้กระทรวงและผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว ซึ่งสคบ.รายงานผลให้ประชาชนทราบแล้วเช่นกัน คือยอดที่พบผู้ติดเชื้อใหม่ในจ.สมุทรสาคร ทั้งที่ค้นหาเชิงรุก และพบในโรงพยาบาล 541 ราย กับ 470 ราย

นพ.นเรศฤทธิ์กล่าวต่อว่า ในกลุ่มแรงงานที่ตรวจพบเชื้อมากกว่า 900 รายนี้ ตรวจพบเชื้อในกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ทำงานอยู่กับสถานประกอบการในเครือบริษัทแห่งหนึ่ง อ.เมืองสมุทรสาคร แต่ไม่ใช้ตรวจพบที่จุดใดจุดหนึ่ง แต่พบในจุดต่างๆ เพียงแต่เป็นโรงงานในเครือบริษัทเดียวกัน เมื่อนำตัวเลขมารวมกันทำให้มียอดผู้ติดเชื้อจำนวนมาก เมื่อตรวจพบเชื้อแล้ว ได้นำเข้าระบบควอร์รันทีนตามกระบวนการของสาธารณสุข

### ลุยตรวจจริง มีพนักงาน 200 คนทั้งจว.

นพ.นเรศฤทธิ์กล่าวอีกว่า สำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในกลุ่มแรงงานที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการกว่า 11,000 แห่งนั้น ตอนนั้นเน้นโรงงานขนาดใหญ่ที่มีแรงงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ซึ่งมีอยู่ด้วยกันกว่า 100 แห่ง ในจ.สมุทรสาคร ต้องตรวจให้ครบภายใน 1 สัปดาห์ ส่วนวิธีตรวจค้นหาเชื้อ เบื้องต้นจะสุ่มตรวจก่อน หากโรงงานใดพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 10% ของจำนวนแรงงานกลุ่มตัวอย่าง ก็ตรวจแรงงานในสถานประกอบการนั้นๆ ให้ครบ 100% ขณะนี้ดำเนินการไปได้กว่า

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

20 แห่งแล้ว

**ทบ.เข้มมาตรการพิทักษ์พลในสมุทรสาคร**  
พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกยังส่งกำลังสนับสนุนจ.สมุทรสาคร ในการคลี่คลายสถานการณ์ มีกำลังพลประมาณ 300 นาย พร้อมชุดโรปรณเข้าปฏิบัติการหลักคือ ฝึกระวังพื้นที่ควบคุมและลาดตระเวนรอบตลาดกลางกุ้ง 24 ชั่วโมง ตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรองควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 จุดตรวจรอบพื้นที่จังหวัดมียานพาหนะผ่านจุดตรวจ 3,000-4,000 คันต่อวัน การช่วยลงทะเบียนซั๊กประวัติเพื่อคัดแยกบุคคลที่ตลาดกลางกุ้งเพื่อเตรียมย้ายไปพักที่ศูนย์หวังโยคนสาครการจัดเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้ารับ-ส่งผู้ป่วยจากพื้นที่ควบคุมตลาดกลางกุ้งไปยังศูนย์หวังโยคนสาคร รวมทั้งการบริหารจัดการพื้นที่และรักษาความปลอดภัยศูนย์หวังโยคนสาครทั้ง 3 แห่ง นอกจากนี้ยังสนับสนุนจ.สมุทรสาคร ตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มจากที่ตั้งไปแล้ว 8 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้ 2,500 เตียง สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่ตลาดกลางกุ้งและศูนย์

พิทักษ์พลเครื่องครัด โดยจัดให้มีการตรวจหาเชือกับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจตามห้วงเวลา และมีมาตรการทำความสะอาดชุดโรปรณที่นำไปใช้ปฏิบัติงาน โดยพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดหลังจบภารกิจทุกวัน

**ทร.ส่งมอบรพ.สนามแห่งที่3ให้เมืองชล**

พลเรือเอกธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือทำพิธีส่งมอบโรงพยาบาลสนามพลเรือนแห่งที่ 3 ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ให้ สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มีนายภัทรธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับมอบที่ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ต.เกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สืบเนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังรุนแรง กองทัพเรือ (ทร.) ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว จึงจัดเตรียมรพ.สนาม รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ กรณีเกินขีดความสามารถรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลหลัก ในจ.ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี โดยหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งปรับปรุงอาคารฝึกของศูนย์ฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พื้นที่เกล็ดแก้ว เป็นโรงพยาบาลสนามรับผู้ป่วยได้สูงสุด 320 คน เป็นผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาและสังเกตอาการ กรณีอาการไม่รุนแรง ให้มาพักติดตามอาการต่อเนื่อง จนกว่าผลตรวจจะเป็นลบหรือไม่พบเชื้อแล้ว ปัจจุบันรพ.สนามของกองทัพเรือตั้งขึ้นแล้ว 3 แห่ง และสามารถรองรับผู้ป่วยได้รวม 726 คน

**ตราดติดโควิดเพิ่ม6-ห้ามเรืออื่นเทียบท่า**

ที่จ.ตราด นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด โดยนพ.ภานุวัฒน์ โสภณเลิศพงษ์ ผู้ช่วยสาธารณสุข จ.ตราด รายงานที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้เข้ารับการรักษาที่ตัวเหลืออยู่ 5 คน ส่วนวันนี้พบผู้ติดเชื้อยืนยันเพิ่มอีก 6 ราย จากค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก อยู่ในอ.เมือง 5 คน อ.เขาสมิง 1 ราย เกี่ยวกับการลักลอบเล่นพนัน 5 ราย และติดจากสัมผัสผู้ติดเชื้อ รายที่ 25 จำนวน 1 ราย ทำให้จ.ตราด มียอดสะสม 31 ราย และวันเดียวกัน จังหวัดออก

คำสั่งห้ามเรือประมงที่แจ้งออกทำประมงนอกพื้นที่จังหวัดตราด เข้าจอดเทียบท่าในจ.ตราด เว้นกรณีเหตุฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน หรือเหตุสุดวิสัย เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19

**สตรม.ย้ายนท.คุมเข้มต่างด้าวหนีเข้าปท.**

พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตรม. ในฐานะโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดเผยว่า จากกรณีจับกุมบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ซึ่งล่าสุดสามารถจับกุมชาว(ชาวโรฮีนจา) หลบหนีเข้าเมืองได้ 18 คน ในเขตดอนเมือง กทม. มี 7 ราย ติดเชื้อ และตรวจพบบางกลุ่มลักลอบกลับเข้าประเทศไทยผิดกฎหมาย รวมถึงบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองตามขั้นตอนของรัฐ พล.ต.ท.สมพงษ์ จิตตวง ผบช.สตรม. สั่งให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติตามนโยบายของนายกฯ และระยะนี้ได้ยกระดับความเข้มมาตรการป้องกันเป็นพิเศษ พร้อมรับมือสถานการณ์ระบาดทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม ยังพบการลักลอบเข้าไทยผิดกฎหมายต่อเนื่อง จึงสั่งการให้

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1(ต่อหน้า 11)

กำกับตม.ทุกจังหวัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพิ่มความเข้มข้นทุกมาตรการทุกจุดทุกพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติ และในการจับกุมทุกครั้งจะขยายผลหาผู้นำพา คนซ่อนเร้น รวมถึงกำกับหัวหน้าหน่วย แจ้งกำลังพลทุกนาย ขณะเข้าจับกุมคนต่างด้าวให้สวมชุด PPE ทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่

พ.ต.อ.กั๊กพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1 ในฐานะรอง โฆษก สตม. กล่าวเพิ่มเติมว่า พร้อมกันนี้ สตม.ขอความร่วมมือประชาชนช่วยสอดส่องบุคคลแปลกหน้า ที่อาจเป็นบุคคลที่หนีเข้าเมือง หรือพบเห็นการทำผิดให้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน สตม. หมายเลข 1178 หรือเว็บไซต์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง [www.immigration.go.th](http://www.immigration.go.th) หรือที่ทำการ ตม.ในจังหวัด

ตัวแทนร้านนวด-สปาร้องขอเปิดบริการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกัน นายพิทักษ์ โยทา ตัวแทนสมาคมจรรยาเพื่ออนุรักษ์นวดแผนไทย เข้ายื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน สบค. ผ่านสำนักงานเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.)ขอให้ผ่อนผันให้ร้านนวด ร้านสปา เปิดบริการได้หลังกรุงเทพมหานคร มีคำสั่งให้ปิดสถานที่ เพื่อควบคุมการระบาด ยืนยันที่ผ่านมาร้านนวด เพื่อสุขภาพร้านสปา ได้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่าง จำกัดผู้ใช้บริการ และไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะที่ผ่านมาเป็นกลุ่มแรกที่ถูกล็อกสั่งปิด และให้เปิดเป็นกลุ่มสุดท้าย

นายพิทักษ์กล่าวอีกว่าปัจจุบันร้านนวด ร้านสปา ทั่ว กทม.มี 1,700 ร้าน ส่วนทั่วประเทศมี 15,000 ร้าน ปิดถาวรไปแล้ว 11,280 ร้าน เพราะไม่มีทุนไปต่อเหลือเพียง 4,000 กว่าร้าน ก็ทำตามมาตรฐาน ดังนั้น อยากให้รัฐบาลผ่อนผันให้เปิดบริการ เพื่อให้พนักงานมีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว แต่หากไม่ผ่อนผันก็เรียกร้องให้ภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยา

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1(ต่อหน้า 10)

## ปกปิดข้อมูล-เปิดบ่อนุโทษถึงคุกเริ่มวันนี้ กัญชมนเข้ม5จ.

'มหาชัย-ชลบุรี-ระยอง'  
'จันท-ตราด'สกัดระบาด  
เดินทางให้มี'ใบรับรอง'  
ป่วยสะสมใกล้หมื่น-ดับ2  
2รง.ซีฟูดยันป้องกันไวรัส

เชื้อโควิดบ่อนุโทษ-สนามชนไก่อ่างทอง  
ฟุ้ง 4 จว. สธ.ลุยตรวจเชื้อโรงงานมหาชัย  
โรงงานอาหารทะเลตั้งแจรงคุมเข้ม  
'บักตู่'ย้ายคนไทยครึ่งประเทศฉีดวัคซีนฟรี  
ภายในนี้ 'อนุทิน'เผย อย.รับรองวัคซีน  
เดือนนี้ พบโควิดกลายพันธุ์แอฟริกาได้  
สอดตัววัคซีน (อ่านต่อหน้า 5)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1



**ตรวจโควิด** - ประชาชนต่างเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 โดยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง กรณีพบผู้ติดเชื้อใน ต.ทับน้ำ และ ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน และ ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา มีประวัติเดินทาง ไปสนามชนไก่ใน จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 6 มกราคม

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 5)

## ต่อจากหน้า 1

### กฎคุมเข้ม

#### 'บิ๊กตู่' ย้ำคนไทยฉีดวัคซีนฟรี

เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha ระบุว่า "รัฐบาลมีแผนการฉีดวัคซีนฟรี เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนชาวไทยให้ได้อย่างน้อย 50% หรือครึ่งประเทศ ภายในปีนี้ครับ โดยระยะเร่งด่วน เราจะได้ฉีดวัคซีนล็อตแรก 2 ล้านโดส จากบริษัท ซิโนแวค ประเทศจีน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายนนี้ ซึ่ง 2 แสนโดสแรก (เดือน ก.พ.) ตั้งเป้าจะฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยง เช่น บุคลากรทางการแพทย์และผู้สูงอายุก่อน จากนั้นเดือนมีนาคมและเมษายน จะได้รับอีก 8 แสนโดส และ 1 ล้านโดส ตามลำดับ นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้สั่งจากบริษัท แอสตราเซนกา อีก 26 ล้านโดส กำหนดรับมอบภายในเดือนพฤษภาคม และจัดหาเพิ่มเติมอีก 35 ล้านโดส จะทยอยอนุมัติและส่งมอบต่อไป (รวมเป็น 63 ล้านโดส) เพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้กับชาวไทย ผมขอย้ำว่าคนไทยจะได้รับการฉีดวัคซีนฟรี"

#### ชูไทยศูนย์กลางการแพทย์

พ.อ.ประยุทธ์ระบุว่า "สำหรับระยะยังยืนได้ตั้งศูนย์การผลิตในประเทศอยู่ที่บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ ซึ่งมีโรงงานอยู่แล้ว ไม่ต้องสร้างใหม่ โดยได้การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีมาแล้ว สามารถผลิตวัคซีนตามมาตรฐานของออกซ์ฟอร์ดและแอสตราเซนกา โดยมีกำลังการผลิตที่ 200 ล้านโดสต่อปี นอกจากนี้ คณะแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็จะเป็นอีกแหล่งผลิตภายในประเทศ ที่มีองค์ความรู้ มีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่ทันต่อวิวัฒนาการของเชื้อโรคได้ในอนาคต สร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขและส่งเสริมบทบาทให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด หรือวัคซีนโรคอื่นๆ ในภูมิภาค

สร้างความพร้อม ย่อมได้รับประโยชน์ โดยในวิกฤตโควิดนี้ หากเราทำสิ่งที่ผมเล่ามาได้ ก็จะสามารถผลักดันให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางด้านการแพทย์ (Medical Hub) ได้อีกด้วย แต่ระหว่างรอกระบวนการรอรับวัคซีน ตามระยะเวลาที่ผมบอก ขอให้พวกเราทุกคนระมัดระวังในการใช้ชีวิต อย่าประมาทกับเชื้อโรค ช่วยกันอีกครั้ง หยุดเชื้อเพื่อชาติ ต้องสวมหน้ากากเสมอ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้เพื่อใคร แต่เพื่อตัวเราและคนรอบข้างที่เรารัก รวมถึงประเทศไทยของเราครับ"

#### อย.รับรองวัคซีนล็อตแรกม.ค.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ประชุมทางไกลผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. อธิบดีผู้ตรวจราชการกระทรวง ร่วมประชุม

จากนั้น นายอนุทินให้สัมภาษณ์ผ่านระบบประชุมทางไกลว่า วันนี้ได้ประชุมออนไลน์ผู้บริหาร สธ. นัดแรกขอปี 2564 เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการกักกันตัวเอง ผลตรวจ 2 ครั้ง เป็นลบ วันนี้จะตรวจอีกครั้ง ผู้บริหารส่วนหนึ่งที่อยู่ในระหว่างกักตัวก็ได้ร่วมประชุมออนไลน์เช่นกัน ชาวดีของคนไทย คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณจัดซื้อวัคซีนโควิด เพิ่มอีก 35 ล้านโดส ทำให้ภาพรวมวัคซีนของไทยมี 63 ล้านโดส สำหรับวัคซีนของบริษัท แอสตราเซนกา คาดว่าปลายเดือนมกราคมนี้ จะผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คนไทยจะได้รับวัคซีนปลอดภัยได้มาตรฐาน สำหรับภาคเอกชน สธ.ไม่ได้กีดกันนำเข้า แต่ต้องตรวจสอบมาตรฐานทุกขั้นตอน การนำเข้าวัคซีนโควิด จะต้องได้รับอนุมัติจาก อย.และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วนวัคซีน 2 ล้านโดส ชื่อจากจีน จะเริ่มฉีด 2 แสนโดส กุมภาพันธ์นี้ให้กลุ่มเสี่ยง เช่น บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด่านหน้า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อมีอาการรุนแรง สำหรับชุดทดสอบ (Rapid Test) ใช้ตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง ยังไม่เป็นที่ยอมรับทางการแพทย์ และ

อย.ได้เตือนแล้ว ขอให้ประชาชนระวังการให้ผลปลอม จะทำให้ชะงักใจ นำเชื่อมาสู่ครอบครัว เสียเงินโดยไม่จำเป็น การตรวจที่ปลอดภัยขอให้รับการตรวจจากโรงพยาบาล

#### ไทยป่วยใหม่ 365 ดับเพิ่ม 1

ขณะที่ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ที่ทำเนียบรัฐบาลว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อใหม่ 365 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 250 ราย ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานข้ามชาติจากการคัดกรองเชิงรุก 99 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) 16 ราย รวมสะสม 9,331 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 7,249 ราย กลุ่มแรงงานต่างด้าว 2,575 ราย รักษาหายแล้ว 4,418 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย สะสมที่ 66 ราย มีผู้เสียชีวิตเป็นชายไทย อายุ 63 ปี อาชีพพนักงานรับส่งแรงงานประเทศเพื่อนบ้านใน จ.สมุทรสาคร มีภูมิลาเนาที่ จ.พระนครศรีอยุธยา มีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 มีอาการป่วยด้วยไข้ ไอ และมีน้ำมูก เข้ารักษาที่โรงพยาบาล (รพ.) ในสมุทรสาคร พบว่าออกซิเจนในเลือดเหลือเพียงร้อยละ 76 และอาการปอดอักเสบ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม มีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้น ใส่ท่อช่วยหายใจ และย้ายห้องไอซียู เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม อาการไม่ดีขึ้น และมีอาการไตวาย จึงทำการฟอกเลือดทุกวัน จนกระทั่งวันที่ 5 มกราคม หัวใจหยุดเต้น แม้ว่าทำการช่วยฟื้นคืนชีพแต่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา เวลา 13.08 น. เสียชีวิตด้วยระบบหายใจและอวัยวะภายในหลายส่วนล้มเหลว

#### เชื่อบ่อนไก่อ่างทองปลิว 4 จว.

นพ.ทวีศิลป์ปลิวว่า สถานการณ์จังหวัดพบผู้ป่วยคงที่ 56 จังหวัด แต่มีตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ส่วนการจำแนกผู้ป่วยรายใหม่ 365 ราย 1.กลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยรายก่อนหน้า พบในสมุทรสงคราม 1 ราย กรุงเทพมหานคร 28 ราย ราชบุรี 4 ราย สมุทรสาคร 20 ราย สมุทรปราการ 34 ราย สมุทรสงคราม 1 ราย พระนครศรีอยุธยา 2 ราย ลพบุรี 3 ราย





หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 5)

นครปฐม 2 ราย ปทุมธานี 3 ราย นนทบุรี 2 ราย พิจิตร 2 ราย ฉะเชิงเทรา 2 ราย เชียงใหม่ 1 ราย นครราชสีมา 2 ราย ระยอง 4 ราย สุรินทร์ 2 ราย และสุราษฎร์ธานี 2 ราย กลุ่มผู้สอบสวนโรคเพิ่มเติมพบใน ตราด 1 ราย ราชบุรี 1 ราย สมุทรสงคราม 1 ราย กรุงเทพฯ 5 ราย ชลบุรี 6 ราย ระยอง 10 ราย สมุทรปราการ 10 ราย และปทุมธานี 1 ราย

"2.การติดเชื้อในกลุ่มแรงงานข้ามชาติจากการค้นหาเชิงรุก 99 ราย พบในสมุทรสาคร 47 ราย ระยอง 30 ราย ชลบุรี 4 ราย จันทบุรี 7 ราย สมุทรสงคราม 1 ราย ปราจีนบุรี 5 ราย และตราด 5 ราย และ 3.ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค 16 ราย ได้แก่ เอโอเปีย 2 ราย ตุรกี 2 ราย เยอรมนี 2 ราย แคนาดา 1 ราย อิสราเอล 1 ราย สวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย มาเลเซีย 1 ราย และสหรัฐอเมริกา 6 ราย" นพ.ทวีศิลป์กล่าว และว่า ภาพรวมของผู้ป่วยรายใหม่ยังเพิ่มขึ้น หากกราฟมีความชันมาก หมายถึงจะมีผู้ป่วยอาการหนักมากขึ้น การใช้ รพ.ต่างๆ มากขึ้น หากเราพยายามกดประคองให้ตัวเลขอยู่ที่ 2-3 หลัก ก็จะไม่มีความเพียงพอต่อการใช้ทรัพยากรดูแล ส่วนการกระจายตัวของคลัสเตอร์ (Cluster) ปอนโก แม้ว่าจะถูกกฎหมาย แต่ขณะนี้ไม่ควรจะมีแล้ว จากปอนโกใน จ.อ่างทอง 38 ราย กระจายไป นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี และสุพรรณบุรี สัดส่วนเพศชายต่อหญิง 5 ต่อ 1 ช่วงอายุ 45-54 ปี ผู้ป่วยร้อยละ 68 ไม่มีอาการป่วย

**ยกมะกันชู่-ปล่อยเสียชีวิต**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สถานการณ์ทั่วโลกเพิ่มขึ้นกว่า 6 แสนราย สะสมที่ 86 ล้านราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1.3 หมื่นราย สะสมที่ 1.8 ล้านราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.2 ส่วนไทยขยับอันดับขึ้นมาอยู่ 130 ของโลก เนื่องจากมีผู้ป่วยสะสมในไทยถึง 9,331 ราย เคยอยู่ในจำนวนต่ำกว่าครึ่งหมื่น แต่ตอนนี้อยู่ใกล้ๆ หมื่นรายแล้ว ขณะที่สหรัฐอเมริกาไม่น่าผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยชีวิตได้แล้วเข้ารับ รพ. เป็นภาพที่ไม่ค่อยดีคือการเสียชีวิตที่บ้าน เพราะเขาเข้า รพ. ก็ไม่สามารถรักษาได้ก็ต้องปล่อยให้เสียชีวิต เกิดขึ้นแล้วในประเทศที่มีภาพความเจริญแล้ว แต่หากมี

จำนวนผู้ป่วยมากกว่าแสนราย ก็น่าเห็นใจและขอภาวนาให้ทั้งคนไทยและคนสหรัฐอเมริกาเอง บรรเทาจากโรคร้ายนี้ลง และอย่าให้เกิดภาพนี้ในประเทศไทย

**เตรียมการรพ.สนามแต่ละจว.**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า การจัดตั้ง รพ.สนามพื้นที่นอก จ.สมุทรสาคร และมีสื่อบางสำนักพาดหัวข่าวว่า ประชาชนในพื้นที่ไม่ยอมให้จัดตั้ง รพ.สนาม อย่างไรก็ตาม การกระจายตัวของผู้ป่วยโควิด-19 หลายพื้นที่ ที่พุ่งเป้าคือสมุทรสาครมีอุตสาหกรรมและแรงงานจำนวนมาก โรงงานที่มีคนอยู่ 100-200 คน มีประมาณ 11,302 โรงงาน ส่วนที่มี 500-5,000 คน มีประมาณ 100 โรงงาน เป็นภาระงานที่ต้องเข้าไปดูแลช่วยกันทำให้มั่นใจว่าจะไม่แพร่ระบาด รวมถึงตลาดเป็นแหล่งของโรคพบในช่วงแรก เช่น ตลาดกลางกุ้ง แต่ก็มีตลาดอื่นต้องสอบสวนโรคด้วย กระจายเพิ่มสมุทรสาคร ขณะที่สถานที่พัก

เข้าไปตรวจเชิงรุก มีจำนวนอีกมาก เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างกรมควบคุมโรค เขตสุขภาพที่ 5 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) บางจังหวัดไม่พอใจจัดตั้ง รพ.สนาม แต่ในที่สุดแล้วก็มีข่าวภาพดีๆ นายกองตรีการบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในสมุทรสาคร มอบพื้นที่วัดนาพารัมให้เป็นสถานกักกันโรคมากกว่า 1,000 ราย นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่อื่นๆ มีผู้เสียสละมอบให้เพิ่มขึ้นด้วย

"บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข ต้องมองในฉากทัศน์เลวร้ายที่สุด ด้วยการเตรียมสถานที่ให้คนอยู่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ตอนนี้ผู้ตรวจราชการทำหน้าที่หาพื้นที่ เราวางแผนกันว่า รพ.สนามที่ไหนจังหวัดไหนก็เหมาะสมกับคนจังหวัดนั้น เชื่อแน่ว่า 77 จังหวัด จะต้องมีที่เหมาะสมและดีพอ รองรับคนในจังหวัด เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องขอพระคุณทุกท่านล่วงหน้าให้มีความร่วมมือกับ สส." รัชชก ศบค.กล่าว

**รอบใหม่กระจาย56จว.**

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าการระบาดรอบใหม่กระจายไปใน 56 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดทางตะวันออกเป็นหลัก ส่วนจังหวัดอื่นที่มีผู้ป่วยจากสมุทรสาครเดินทางไป ส่วนใหญ่จะพบ 1-2 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงติดเชื่อบ้าง แต่สามารถควบคุมได้ไม่แพร่กระจายไป เช่น กรณีบึงโคกที่เกาะลันตา จ.กระบี่ สามารถติดตามผู้สัมผัสได้ดี ควบคุมโรคไม่ให้โรคแพร่กระจายได้

"สถานการณ์ภาพรวมผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแต่ชะลอตัว ไม่เพิ่มขึ้นอย่างที่เราตกใจกัน แต่เราต้องไม่ประมาท ต้องค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชนโดยเฉพาะสมุทรสาครและใกล้เคียง" นพ.โอภาสกล่าว และว่า สำหรับกรณีโรงงานพืชรพุดประเทศไทย จำกัด จ.สมุทรสาคร มีคนงานประมาณ 3,000 ราย จากการตรวจเชิงรุกพบติดเชื้อโควิดกว่า 900 ราย ตามที่สื่อรายงาน แต่ประชาชนสงสัยว่าตัวเลขนี้หายไปไหน ขอชี้แจงว่าตัวเลขนี้รายงานไปแล้วเมื่อหลายวันก่อน หากยังจำกันได้ มีการตรวจเชิงรุกวันแรกพบติดเชื้อกว่า 500 ราย และต่อมาก็ค่อยๆ หายไปพบอีกกว่า 400 ราย ดังนั้น ตัวเลขไม่ได้หายไปไหน รายงานไปแล้ว ส่วนการจัดการกับผู้ติดเชื้อ ทาง



## ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1( ต่อหน้า 5 )

โรงงานได้จัดโซนตั้งโรงพยาบาล (รพ.) สนาม แยกผู้ติดเชื้อกับไม่ติดออกจากกัน วิธีการคล้ายกับตลาดกลางกุ้ง จะไม่ให้คนออกจากพื้นที่ คาดว่าตลาดกลางกุ้งจะจัดเป็นโซนปลอดภัยได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ ส่วนใหญ่มีอาการน้อย เมื่อพ้น 10 วัน จะถือว่าไม่แพร่เชื้อ ส่วนคนงานที่เหลือก็อยู่ในโรงงาน ตรวจสอบเป็นระยะเพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อกับผู้ไม่ติดเชื้อออกจากกัน ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าผู้ติดเชื้อจะไม่มีการเคลื่อนตัวออกมาสู่ชุมชนจะมีการดูแลแยกหายดี หรือไม่แพร่เชื้อแล้วจะสามารถออกมาสู่ชุมชนได้ อีกข้อกังวลคือผลิตภัณฑ์อาหารการป้องกันแปรรูปจากโรงงานสามารถบริโภคได้หรือไม่ ขอย้ำว่าโรงงานผลิตอาหารการป้องกันมีมาตรการฆ่าเชื้อทุกอย่าง มีการใช้ความร้อนสามารถฆ่าเชื้อโควิดได้เป็นอย่างดี บรรจุผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน รวมทั้งจุดไหนที่มีผู้ติดเชื้อ ก็จะแยกออกมาและทำความสะอาดพื้นที่

**'รมช.สาธิต' เล็งให้กักตัวในวัด**

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ สธ.กำลังพยายามเร่งจัดหาสถานที่ตั้ง รพ.สนามเพิ่มเติมเพื่อรองรับการดูแลผู้ติดเชื้อในพื้นที่แถบสมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ และแถบภาคตะวันตก มอบผู้ตรวจราชการ สธ. และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สจ.) สำรองความต้องการใช้ รพ.สนามอีกเท่าไร เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วจากมีโมเดลการตั้ง รพ.สนามวัดโกรกกราก สมุทรสาคร แล้วได้ผลดี มีการแยกส่วนกันอย่างชัดเจนระหว่างประชาชนทั่วไป ปัจจัยการตั้ง รพ.สนามคือ ต้องไม่ไกลเกินไป มีความสะดวก และประชาชนยอมรับ สมุทรสาครนั้นประชาชนเข้าใจและยอมรับแล้ว ส่วนพื้นที่ที่หากเป็นหนึ่งพื้นที่ที่มีความพร้อม เหลือแค่การทำความเข้าใจกับชุมชน ให้ท้องถิ่นเข้ามาดำเนินการ เรื่องการใช้พื้นที่ที่ทหารนั้นพูดคุยกันตลอด ตนเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับปากพร้อมสั่งการให้กองทัพช่วยดู

"กองทัพเดิมจะดำเนินการที่ค่ายภาณุรังษี ราชบุรี แต่มีมือมวลงประท้วง จึงยังไม่สามารถตั้ง รพ.สนามได้ ต้องทำความเข้าใจกับพื้นที่ ตอนนี้เราต้องการ รพ.สนามจำนวนมาก เพราะว่ามี การตรวจค้นหาเชิงรุก พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ถ้าไม่มีที่ให้แยกออกมา ก็จะติดกันต่อไป ไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้น ต้องหา รพ.สนามให้เร็วที่สุด"

นายสาธิตกล่าว

### เชื่อบ่อนระยอง-อ่างทองพุ่ง

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงคลัสเตอร์ (Cluster) ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทย ว่าการสอบสวนผู้ป่วยกลุ่มก้อนต่างๆ ทั้งสถานบันเทิง บ่อนพนัน สนามชนไก่ คาดว่าอีก 2 สัปดาห์ ยังคงต้องพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากพื้นที่เดิมที่มีการระบาด จึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อสกัดกั้นการแพร่เชื้อ ในส่วนของการติดเชื้อในบ่อนพนันระยอง พบป่วยรวม 225 ราย พบใน 7 จาก 8 อำเภอของระยอง จากนั้นกระจายไปหลายจังหวัด ส่วนสนามชนไก่อ่างทอง

พบป่วยเพิ่ม 28 ราย ทำให้รวมป่วย 76 ราย แบ่งเป็น อ่างทอง 59 ราย สิงห์บุรี 4 ราย อยุธยา 4 ราย ลพบุรี 4 ราย สุพรรณบุรี 2 ราย นนทบุรี 1 ราย และขอนแก่น 2 ราย

"แม้เดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงช่วงสั้นๆ วันเดียว ก็จะเป็นผู้ที่มีประวัติเสี่ยงเมื่อกลับมาภูมิลำเนาตัวเองก็ต้องเฝ้าระวังเวลา 14 วัน หากพบอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้สวมหน้ากากอนามัยและเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อตรวจหาเชื้อ" นพ.โสภณ กล่าว และว่า ขณะนี้กลุ่มสถานบันเทิงย่านบันเทิงกลางคืน กรุงเทพมหานคร พบป่วยเพิ่ม 23 ราย ทำให้มีผู้ป่วย 105 ราย การแสดงจำนวนผู้ป่วยตามวันที่รายงานการพบผู้ป่วย ระยะแรกจะเป็นผู้มารับบริการ แล้วต่อมามีการแพร่เชื้อไปสู่พนักงานสถานบันเทิง และในระยะต่อมาทั้งลูกค้าและพนักงาน ในร้านมีโอกาสไปแพร่เชื้อไปมาระหว่างกัน รวมถึงแพร่เชื้อให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดและผู้ร่วมบ้าน นักร้องมัก



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 ( ต่อหน้า 5 )

บ้านเที่ยงคืนด้วย เช่นเดียวกับลูกค้าที่มีพฤติกรรมที่ใช้บริการสถานบันเทิงมากกว่า 1 แห่ง” นพ.โสภณกล่าว ขอให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ สังเกตอาการตนเอง 14 วัน ในระหว่าง 14 วัน ถ้ามีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รับรส สงสัยว่าติดเชื้อขอให้สวมหน้ากากและเดินทางไปขอรับการตรวจวินิจฉัยที่สถานพยาบาล หลีกเลี่ยงการเดินทางโดยสารสาธารณะหากเป็นไปได้ให้เดินทางโดยรถส่วนตัว

**ต้องแยกก่อนโควิดลาม**

นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. กล่าวว่า วันนี้มีผู้ป่วยมาก ต้องแยกกักดูแล โดยนำคนกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้ติดเชื้อที่มีอาการน้อย หรือไม่มีอาการ แยกออกมาจากตัวที่ รพ.สนาม ไม่อย่างนั้นจะเกิดการระบาดไปเรื่อยๆ ไม่สิ้นสุด ส่วนคนที่มีอาการถูกส่งเข้ารับการรักษาใน รพ. แต่วันนี้ยังติดปัญหาคือ รพ.สนามไม่เพียงพอ ประชาชนต่อต้าน เหมือนเช่นสมุทรสาคร ระยะง จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกัน การตั้ง รพ.สนามมีความสำคัญ เพราะจุดมุ่งหวังคือการควบคุมโรคให้เร็วที่สุด ถ้าทุกคนร่วมมือกันดีปัญหาการระบาดในพื้นที่ก็จะจบเร็ว

“ต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพราะการพบผู้ป่วยที่บ่อนการพนัน สนามชนไก่ เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจับกุม แต่เราเข้าไปควบคุมโรค คนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือ เพราะ 2 สถานที่นี้มีความแออัด นั่งนาน ตะโกนเสียงดัง แพร่โรคได้ง่าย ผู้เกี่ยวข้องต้องกวดขัน ไม่เปิดช่องให้มีกิจกรรมเหล่านี้ในพื้นที่ ด้านสาธารณสุขจะเข้าไปควบคุมโรค ก็ต้องได้ข้อมูลข้อเท็จจริง” นพ.โสภณกล่าว

**แพทย์ย้ำสวมหน้ากาก**

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สิ่งที่เราต้องการป้องกันคือผู้ที่มีเชื้อ หากสวมหน้ากากอนามัยจะติดอยู่ที่หน้ากากไม่กระจายไปสู่ผู้อื่น และถ้าสวมหน้ากากอนามัย 100% จะมีความสำคัญเป็นอันดับแรก หากร่วมกับการเว้นระยะห่างมากกว่า 2 เมตร จะลดโอกาสติดเชื้อ

ได้ รวมถึงการสแกนไทยชนะ และหมอชนะ จะทำให้ทราบว่ามีสัมผัสผู้ติดเชื้อในจุดใดได้ ผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระยะฟักตัวของโรค ใช้เวลาประมาณ 7 วัน ในการแสดงอาการ หากกักกันโรคอย่างน้อย 14 วัน และตรวจหาเชื้อเป็นระยะ จะพบผู้ติดเชื้อเพื่อนำสู่การรักษาได้

**ผู้ก่องสน.ภาษีเจริญติดเชื้อ**

มีรายงานว่า พ.ต.อ.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล ผกก.สน.ภาษีเจริญ บันทึกข้อความถึงกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 (บก.น.9) ลงวันที่ 5 ม.ค.2564 แจ้งว่ามีผู้ได้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจ ศ.ต.อ.ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังเข้าไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง จากการสอบถามผู้ป่วยเบื้องต้นทราบว่า ติดเชื้อมาจากภรรยา เนื่องจากภรรยาไปเดินซื้อของที่ตลาดสดบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พื้นที่แพร่ระบาด เมื่อวันที่ 5 มกราคม สน.ภาษีเจริญ แจ้งเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใกล้ชิดกับผู้ป่วยหยุดปฏิบัติหน้าที่และ

กักตัว 14 วัน เพื่อรอดูอาการ

สำหรับ ร.ต.อ.นายดังกล่าว โทม์ไลน์วันที่ 24-25 ธันวาคมที่ผ่านมา ไปตลาดบางใหญ่ ด้วยรถยนต์ส่วนตัว ไปประชุมที่สำนักงานเขต ไปปฏิบัติหน้าที่จุดเพชรราชพญาฯ วันที่ 26 ธันวาคม พักผ่อนอยู่บ้าน วันที่ 27-30 ธันวาคม ปฏิบัติหน้าที่ที่จุดเพชรราชพญาฯ วันที่ 31 ธันวาคม พักผ่อนอยู่บ้าน วันที่ 1 มกราคม ปฏิบัติหน้าที่ที่จุดเพชรราชพญาฯ วันที่ 2 มกราคม ตอนเย็นไปตลาดสดแถวบ้าน ตลาดกรุงนนท์ ย่านตลิ่งชัน วันที่ 3 มกราคม พักผ่อนอยู่บ้าน วันที่ 4 มกราคม ไปตรวจหาเชื้อโควิด กระทั่งวันที่ 5 มกราคม แพทย์แจ้งผลว่าติดเชื้อ และให้มารักษาตัวที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง

**ผู้ว่าฯสมุทรสาครอากาศดีขึ้น**

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความคืบหน้าการของนายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ว่าอาการในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีแนวโน้มดีขึ้น เมื่อวันที่ 5 มกราคม กลับมาใช้เครื่องช่วยหายใจ กลับมานอนคว่ำ ทำให้ระดับออกซิเจนลดลงวันดี วันนี้จะลองทดลองมานอนหงาย เพื่อดูประสิทธิภาพการทำงานของปอด ยังคงเหลืออีกสามวันทำงานได้แต่แค่ไหน ส่วนวันนี้จะเริ่มเปลี่ยนมาให้อาหารทางสายยาง เพื่อให้กระเพาะอาหารกลับมาทำงานเป็นปกติได้ตามปกติ จากเดิมให้อาหารทางเส้นเลือด การทำเช่นนี้จะทำให้อวัยวะต่างๆ กลับมาทำงานตามปกติ ส่วนอาการใช้ไม่มีแล้ว ถือว่ามีแนวโน้มดีขึ้น ตอนนี้ผู้ว่าฯเข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.ศิริราช มานาน 1 สัปดาห์แล้ว หากอาการดีขึ้นต่อเนื่อง เตรียมถอดเครื่องช่วยหายใจเร็วๆ นี้ ส่วนการให้ยาฟิวิราเวียร์ยังดำเนินการตามปกติ และไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อไวรัสในร่างกาย เพราะแรกเข้ารักษาอาการก็หนักแล้ว ปอดอักเสบเร็ว สะท้อนว่ามีเชื้อในร่างกายมากอยู่แล้ว ตอนนี้หนึ่งการทำงานของปอดเท่านั้น ส่วนอาการของภริยาดีขึ้น วันนี้เข้าสู่การรักษาวันที่ 5 เตรียมหยุดยาฟิวิราเวียร์

(อ่านต่อหน้า 7)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 5

กฎหมาย

แจกแรงงานสมุทรสาครติดโควิด

กรณีที่มีผู้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียว่า มีแรงงานของโรงงานแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ตำบลท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนกว่า 900 คน จนสร้างความแตกตื่นให้แก่คนในจังหวัดสมุทรสาคร และผู้ที่ทราบตัวเลข อีกทั้งยังมีข้อกังขาตามมาว่า ตัวเลขดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่ และทำไมไม่มีการแจ้งข้อมูล

นายแพทย์วันเรศฤทธิ์ ชัดชะลิมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า สำหรับตัวเลขแรงงานที่ติดเชื้อมากกว่า 900 ราย ตามที่มีการโพสต์กันในโซเชียลมีเดีย เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ 2 วันที่แล้ว ได้รายงานให้กับกระทรวงและผู้บังคับบัญชาทุกระดับได้รับทราบแล้ว คบค.ก็รายงานผลให้ประชาชนได้รับทราบแล้วเช่นกัน คือ ยอดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในสมุทรสาครทั้งที่ค้นหาเชิงรุก และพบในโรงพยาบาล 541 ราย กับ 470 รายนั่นเอง กลุ่มแรงงานตรวจพบเชื้อมากกว่า 900 รายนี้ เป็นการตรวจพบเชื้อในกลุ่มผู้ใช้แรงงานทำงานอยู่กับสถานประกอบการในเครือของบริษัทแห่งหนึ่ง อำเภอเมืองสมุทรสาคร แต่ไม่ใช่เป็นการตรวจพบจุดใดจุดหนึ่ง แต่ตรวจพบในจุดต่างๆ เพียงแต่เป็นโรงงานในเครือของบริษัทเดียวกัน เมื่อนำตัวเลขมารวมกัน ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และเมื่อตรวจพบเชื้อแล้วก็ได้นำเข้าสู่ระบบ คอวอพื้นที่ตามกระบวนการของสาธารณสุข การตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มแรงงานที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการกว่า 11,000 แห่งนั้น ตอนนั้นเน้นโรงงานใหญ่ มี

แรงงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป มีกว่า 100 แห่งในสมุทรสาคร ต้องตรวจให้ครบภายใน 1 สัปดาห์ ส่วนวิธีการตรวจค้นหาเชื้อ เบื้องต้นจะสุ่มตรวจก่อน หากโรงงานใดพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนแรงงานกลุ่มตัวอย่าง จะทำการตรวจแรงงานในสถานประกอบการนั้นให้ครบทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้ดำเนินการไปได้กว่า 20 แห่งแล้ว

อ้างทองตั้งด่านคุมเข้ม

ที่ จ.อ่างทอง ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง ได้เสนอให้เพิ่มความเข้มในการคัดกรองผู้เดินทางเข้าและออกจังหวัดอ่างทอง โดยมีเจ้าหน้าที่คัดกรองรถยนต์และรถโดยสารทะเบียนต่างจังหวัดเข้ามาอ่างทอง พร้อมติดตามทมิไลน์ของผู้เดินทางเข้ามา โดยตั้งจุดคัดกรองทั้ง 7 อำเภอ เช่น ที่บริเวณสี่แยกไฟแดงวิเศษชัยชาญ ถนนสายโพธิ์พระยา-ท่าเรือ การตรวจคัดกรองมีการบันทึกข้อมูลของผู้ขับขี่ด้วย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย รวม 64 ราย ออกจากโรงพยาบาลแล้ว 1 ราย

2 บริษัทอาหารทะเลตั้งแจก

ทางด้านบริษัท พัทธยาฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง ตราเนอติลลัส และเนอติลลัส โลท์ ออกหนังสือชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านขบวนการทำให้ปลอดเชื้อเพื่อการค้า สร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย โรงงานของบริษัทตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมมือกับทางภาครัฐ ตรวจค้นหาเชิงรุก ยืนยันว่ามีพนักงานติดเชื้อจำนวนหนึ่ง ได้สอบสวนและกักตัวทันที รวมทั้งได้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเร่งด่วนเข้มข้มสูงสุด เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงานและผลิตภัณฑ์

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า

2564 พนักงานไทยยูเนียน 23,630 คน หรือมากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ ได้รับการตรวจหาเชื้อ ได้รับผลการตรวจยืนยันโดยวิธี PCR มีพนักงานติดเชื้อเพียง 0.29 เปอร์เซ็นต์ หรือ 69 คน ได้แยกกักตัวและส่งรักษาที่ทางภาครัฐ ไทยยูเนียนตอบย้ำเสมอว่าสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดคือสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้า ผู้บริโภคและชุมชนโดยรวม และมีการเพิ่มมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

ชีผ้าขาวคันตั้งรพ.สนาม

ที่ จ.สมุทรสาคร ชาวบ้านในชุมชนชีผ้าขาว ประมาณ 70 คน ได้รวมตัวกันที่บริเวณด้านข้างโรงงานปูน หมู่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อคัดค้านการทำพื้นที่ให้เป็นศูนย์ห่วงใยคนสาคร หรือโรงพยาบาลสนาม

นายสนธิ จูเติบโต อายุ 57 ปี กล่าวว่า ไม่เหมาะสมจะมาตั้งตรงนี้ ชาวบ้านอยู่ข้างใน เป็น 2,000-3,000 คน ไม่มีใครรู้เรื่องเลย เสียงตามสายไม่เคยออก เพิ่งมารู้เมื่อวานเย็น บอกว่าทางจังหวัดมาดูแลบอกว่าเหมาะสม จุดนี้ใกล้ลงหมู่บ้าน ไม่ควรเอาเชื้อโรคพวกนี้มาจากตัว พื้นที่ทั้งตำบลเยอะแยะ ในนิคมมี 700 ไร่ และถ้านิคมไม่ให้ ก็ไปตลาดรังทำเงิน 100 กว่าไร่ มีตุ๊กตาคอนเทนเนอร์ มีห้องน้ำ มีเดินที่พร้อม ทำไม่ต้องมาสร้างใหม่ตรงนี้ด้วย

ต่อมาทางด้านนายวุฒิพงษ์ สุภัควิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายณภัทร เอมอ่อน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน กำนันตำบลท่าจีน และคณะลงพื้นที่เจรจากับชาวบ้านประมาณ 30 นาที แต่สรุปชาวบ้านไม่ยอมให้สร้าง ทำให้คณะเราจะต้องกลับไปออกมาก เพื่อประชุมหาที่สร้างแห่งใหม่

กาญจนบุรีควบคุมสูงสุด

ที่ จ.กาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรีที่ 50/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดังนั้นห้ามการใช้อาคารและสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ห้ามการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เงื่อนไขการเปิดดำเนินการเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขเวลา ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรม สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง โรงพยาบาล ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ออลล์ รถเข็น ทาบเวร์ และแผงลอย ให้เปิดบริการโดยจัดที่นั่งรับประทานอาหารได้ ระหว่างเวลา 06.00 น. ถึงเวลา 21.00 น. หลังเวลา 21.00 น. ให้จำหน่ายเพื่อนักกลับบ้านไปบริโภคที่อื่น ห้ามบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ และการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ให้ประชาชนงด หรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่กรณีเหตุจำเป็น กรณีประชาชนเดินทางมาจากจังหวัดอื่น และที่นักพักค้างคืน

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 7)

ในพื้นที่กาญจนบุรี ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ผู้เดินทางจากเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันโรค ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ยกเว้นการสัญจรเพื่อประกอบอาชีพตามปกติ เป็นต้น

## สระแก้วปิดด่านสกัดโควิด

ที่ จ.สระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ ออกหนังสือ ส่วนที่สุดที่ สก 0017/0101 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดบึงเตี้ยเมียนเจย ประเทศกัมพูชา หนังสือดังกล่าวมีสาระสำคัญ ในสองประเด็น คือ ประเด็นแรก ได้ยกเลิกข้อตกลงที่อนุญาตให้ชาว กัมพูชาเข้ามาขนส่งสินค้าภายในตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศได้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคมนี้ และ ประเด็นที่ 2 ให้ยกเลิกข้อตกลงเดิม ลงนาม ไว้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 อนุญาตให้ชาว กัมพูชา เข้ามาค้าขายในตลาดโรงเกลือได้ ภายใต้การคัดกรองจากฝ่ายไทย การยกเลิกข้อตกลงดังกล่าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

## จันทบุรีชายวัย 88 ดับเพิ่ม

ที่จ.จันทบุรี รายงานผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย ที่ ร.พ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี เป็นชายไทย อายุ 88 ปี ประวัติมีโรคประจำตัว ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ส่วนปลาย ระยะที่ 2 โทรม์ไลน์ของผู้เสียชีวิต วันที่ 22 ธ.ค.63 ลูกชายกลับมาเยี่ยมที่บ้าน ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เช็ดตัวและป้อนอาหาร ต่อมาลูกชายทราบว่าป่วยโควิด มีประวัติเล่นการพนันในบ่อนระยอง ขณะนี้รักษาตัวอยู่ 2 ม.ค.64 ผู้ป่วยเริ่มไอ มีเสมหะ เหนื่อย มีไข้ต่ำ ถ่ายเหลว ก่อนเข้าตรวจที่โรงพยาบาลในจันทบุรี 3 ม.ค.64 ผลตรวจพบติดเชื้อ ก่อนเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล 4 ม.ค.64 ผู้ป่วยมีไข้ ไอ เสมหะ เหนื่อยมาก อุนหภูมิ 38 องศาเซลเซียส 5 ม.ค.64 เวลา 10.00 น. มีอาการไข้ ไอ มีเสมหะมากขึ้น อุนหภูมิ 38.9 องศา 6 ม.ค.64 เวลา 03.00 น. เริ่มมีอาการหายใจเหนื่อย อุนหภูมิ 39 องศา 06.00 น. พยาบาลไปวัดสัญญาณชีพพบว่าเสียชีวิต

## พบโควิดกลายพันธุ์ดื้อยา

สถานีโทรทัศน์ซีเอ็นบีซีรายงานเมื่อวันที่ 5 มกราคมนี้ว่า นพ.สก๊อตต์ ก๊อตต์เลียบ อดีต

ผู้อำนวยการสำนักงานอาหารและยา (เอฟดีเอ) ของสหรัฐอเมริกา ให้สัมภาษณ์ว่า เชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ที่เกิดการกลายพันธุ์ในแอฟริกาใต้ รู้จักกันในชื่อสายพันธุ์ย่อย 501.V2 (501.V2) กลายเป็นสายพันธุ์ย่อยที่นำวิตกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในการทดสอบเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการทดลองบวมแล็บ พบว่าสายพันธุ์กลายพันธุ์นี้ มีศักยภาพยับยั้งการทำงานของยาประเภทแอนติบอดี ทำให้วิธีการรักษาที่เคยใช้มาบางอย่างไม่ได้ผล และมีแนวโน้มจะทำให้วัคซีนที่ใช้ป้องกันโควิด-19 ในเวลานี้ใช้ไม่ได้ผล

ทั้งนี้ สายพันธุ์ย่อย 501.V2 ที่มีความสามารถในการแพร่ระบาดมากกว่าเดิม ถูกตรวจพบในแอฟริกาใต้ว่า เข้าไประบาดแทนที่สายพันธุ์อื่นๆ ตั้งแต่เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน แต่พอถึงกลางเดือนก็กลายเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดมากที่สุดในประเทศ นพ.ก๊อตต์เลียบตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ตอนนี้สายพันธุ์นี้ระบาดหนักอยู่ในประเทศแอฟริกาใต้และบราซิล ซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดหนักเพียง 2 แห่งของโลกที่อยู่ในฤดูร้อน ซึ่งทำให้ยิ่งนำวิตกมากขึ้นไปอีก

## เร่งป้องกันตัวเอง-ฉีดวัคซีน

นพ.ก๊อตต์เลียบระบุว่า ในการตรวจสอบของบวมแล็บ พบว่า 501.V2 เกิดการกลายพันธุ์ในส่วนที่เป็นตุ่มโปรตีนบริเวณเปลือกของไวรัส เป็นส่วนสำคัญที่แอนติบอดีในร่างกายของมนุษย์เข้าไปเกาะจับเพื่อทำลายเซลล์ไวรัส การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตุ่มโปรตีน ทำให้เชื้อสามารถหลบหลีกจากภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ในร่างกายได้ หมายความว่าผู้เคยติดโควิด-19 มาก่อนหน้านั้นยังสามารถติดเชื้อใหม่นี้ได้อีก นอกจากนั้นยังอาจส่งผลให้ยาประเภทสร้างแอนติบอดีขึ้นมาจัดการกับเชื้อ ใช้ไม่ได้ผลหรือได้ผลไม่ดีเท่าที่ผ่านมา

นพ.ก๊อตต์เลียบระบุว่า สหรัฐอเมริกายังโชคดีที่เชื้อสายพันธุ์ย่อยนี้ยังแพร่ไม่ถึงหนทางเดียวที่จะป้องกันไม่ให้เข้ามาแพร่ในประเทศก็คือ ต้องป้องกันตัวเอง สวมหน้ากากป้องกัน รักษาระยะห่าง และเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ได้มากที่สุดโดยเร็วที่สุดเท่าที่

ก่อนหน้านี้นายแมทธิ แอนค็อค รัฐมนตรีสาธารณสุขอังกฤษ ก็ออกมาเตือนทำนองเดียวกันเมื่อพบเชื้อสายพันธุ์ย่อยแอฟริกาใต้ในอังกฤษว่า 501.V2 นี้สามารถแพร่ได้ง่ายและเร็วกว่าสายพันธุ์ย่อย บี.1.1.7 ของอังกฤษด้วยซ้ำไป แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญจะยืนยันว่าข้อมูลเกี่ยวกับ 2 สายพันธุ์ย่อยนี้ยังมีน้อยเกินไปที่จะเปรียบเทียบดังกล่าวก็ตาม

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1

**เช่นบ่อนเกลือเมือง  
แพร่ 'โควิด'  
ตั้งฟ้าผ่าผบช.ภ.2  
38รายติดเชือบ่อนโก๋อ่างทอง  
สน.ภาษีเจริญรุ่งรตอ.ติดด้วย**



พล.ต.หญิง จิรวิระ

ไม่รอด “ผบ.ตร.” ตั้งฟ้าผ่า “ผบช.ภ.2” เช่นบ่อนแพร่โควิด  
ตะลึง 2 บ่อนโก๋ในอ่างทองแพร่  
เชื้อ 5 จังหวัด ♦ อ่านต่อหน้า 2

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 2)

## ‘โควิด’

□ ต่อจากหน้า 1

38 ราย ส่วนบ่อนระของกระจาย 472 คน “สบค.” เผย คนขับรถรับส่งต่างตัวส่งเวชภัณฑ์ 66 ดิจิทัลเชื้อ โกลด์และหลักหมื่น เจอป่วยใหม่เพิ่ม 365 คน เป็นในประเทศ 250 ราย “บิกตู” ยัน นีตวัคชินฟรีทุกคน โว คนไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ ซึ่งทุกวิกฤติย่อมมีโอกาส “อนุทิน” เผย รัฐไม่ผูกขาดหรือปิดกั้นเอกชน “สาธิต” เร่ง หาที่ตั้งรพ.สนาม เหตุเชื่อระบอบขาดป่วยเพิ่มมากขึ้น เล็ง วัคซีน-ค่ายทหาร “ศิริราช” แล คนไข้ปิดบังข้อมูล ทั้งเดินเที่ยวห้างพาต้า-ผ้า-

### ◆ บ่อนไก่อ่างทองแพร่ 5 จว.

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก สบค. รายงานสถานการณ์ ว่า วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 365 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 250 คน คัดกรองเชิงรุกแรงงานต่างด้าว 99 ราย และจากต่างประเทศ 16 คน รวมผู้ป่วยสะสม 9,331 คน รักษาหายอีก 21 ราย และเสียชีวิตรายที่ 66 เป็นชายไทยอายุ 63 ปี อาชีพ ขับรถรับส่งแรงงานต่างด้าวใน จ.สมุทรสาคร มีโรคประจำตัวคือความดันสูง และจังหวัดที่มีผู้ป่วยยังอยู่ที่ 56 จังหวัด ส่วนกรณีผู้ป่วยจากบ่อนไก่ใน อ.เมือง และ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง แพร่เชื้อใน 5 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ-อ่างทอง-ลพบุรี-สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 1-5 ม.ค. พบผู้ติดเชื้อรวม 38 ราย

### ◆ ยันไม่ใช่ล๊อคดาวน์

โฆษก สบค. ระบุว่า สำหรับผู้ติดเชื้อในระบอบ ที่กระจายไปวัน 7-8 อำเภอ และอีกหลายสถานที่ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 63-5 ม.ค. 64 พบมีคนที่ติดเชื้อจากบ่อนไม่ต่ำกว่า 225 คน ตลาด 25 ราย ฟิตเนส-สนามฟุตบอล-โต๊ะสนุกเกอร์ 14 คน สัมผัสผู้ป่วย 16 ราย ชุมไก่ 10 คน ร้านอาหารหรือผับ 6 ราย สถานที่ชุมชน 6 คน ส่วนการตั้ง รพ.สนาม จ.สมุทรสาคร และมีคนคัดค้านนั้น ขณะนี้มีคนในสมุทรสาคร พร้อมให้เอาพื้นที่ตัวเอง 4-6 พื้นที่ตั้ง รพ.สนาม

ต่อข้อถามความแตกต่างระหว่างพื้นที่ควบคุมสูงสุด กับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมถึงเจตนาในการแยกคืออะไร เพราะไม่ยอมใช้คำว่าล๊อคดาวน์ใช่หรือไม่ นพ.ทวีศิลป์ ติงว่า ขณะนี้พื้นที่ควบคุมสูงสุดมี 28 จังหวัด มีมาตรการที่จังหวัดเหล่านี้ต้องทำ คือ คนเข้าพื้นที่ต้องรับการตรวจอุณหภูมิ สังเกต

ทาง ไม่ใช่ชัตดาวน์ ล๊อคดาวน์ และไม่มีเคอร์ฟิว จะไม่ปิดการเดินทาง ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมี 5 จังหวัด คือสมุทรสาคร-ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด คือมีมาตรการเพิ่มขึ้น คนที่เข้ามาต้องแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น กำบัง ผู้ใหญ่บ้าน จะไปไหนมาไหนต้องแสดงหลักฐาน พ่อค้าแม่ค้าจะขายอาหารต้องแจ้งให้ทราบ คนในพื้นที่อาจลำบากแต่มาตรการเหล่านี้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ดังนั้นใครไม่มีเหตุจำเป็นต้องเข้ามา ขอให้ชะลอไว้ก่อน ถ้าตัวเลขแสดงถึงความหนักแล้ว และพุ่งขึ้นในทิศทางขึ้นเราคงไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 1 ก.พ. ถ้าพบว่ามีเคอร์ฟิวเข้มงวด อาจมีเคอร์ฟิวเข้มงวดสูงสุดหรือเข้มข้น

### ◆ แจง รง.ระบอบใหญ่

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า การระบอบใหม่ใน 56 จังหวัด ยังอยู่ในระยะที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับที่ค่อนข้างชะลอตัว ไม่ใช่เพิ่มขึ้นจนน่าตกใจ ส่วนกรณีโรงงานพญาบุษย์ประเทศไทย จำกัด จ.สมุทรสาคร มีแรงงานกว่า 3 พันคน และตรวจเจอเชื้อ 900 คน ขอชี้แจงว่า ตัวเลขนี้มีการรายงานไปแล้วเมื่อหลายวันก่อน หากยังจำกันได้ที่ตรวจหาเชิงรุกพบติดเชื้อ 500 กว่าราย ต่อมาทยอยเจออีก 400 กว่าคน ตัวเลขไม่ได้หายแค่รายงานไปแล้ว ขณะนี้ทางโรงงานได้ตั้ง รพ.สนาม ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่เชื้อ ส่วนที่กังวลเรื่องอาหารกระป๋องนั้น ขอย้ำว่ามีการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน

### ◆ “บิกตู” ยัน นีตวัคชินฟรี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า รัฐบาลมีแผนการฉีดวัคซีน “ฟรี” เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนชาวไทยให้ได้อย่างน้อย 50% หรือครึ่งประเทศภายในปีนี้ครับ โดย “ระยะเร่งด่วน” เราจะได้รับวัคซีนฯ ลอตแรก 2 ล้านโดส จากบริษัท ซิโนแวค ประเทศจีน ช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย.นี้ ซึ่ง 2 แสนโดสแรก (เดือน ก.พ.) ตั้งเป้าจะฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยง เช่น บุคลากรทางการแพทย์และผู้สูงอายุก่อน จากนั้นเดือน มี.ค.และเม.ย. จะได้รับอีก 8 แสนโดส และ 1 ล้านโดสตามลำดับ นอกจากนี้รัฐบาลยังได้สั่งจองจากบริษัท แอสตราเซนเนกา อีก 26 ล้านโดส กำหนดครบมอบภายในเดือน พ.ค. และจัดหาเพิ่มเติมอีก 35 ล้านโดส ซึ่งจะทยอยอนุมัติและส่งมอบต่อไป (รวมเป็น 63 ล้านโดส) เพื่อสร้าง “ความมั่นคงด้านสุขภาพ” ให้กับชาวไทย ซึ่งผมขอย้ำว่า “คนไทยจะได้รับ

การฉีดวัคซีนฟรี” นะครับ

สำหรับ “ระยะยั่งยืน” เราได้ตั้งศูนย์การผลิตในประเทศอยู่ที่บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ ซึ่งมีโรงงานอยู่แล้วไม่ต้องสร้างใหม่ โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาแล้ว สามารถผลิตวัคซีนตามมาตรฐานของอ็อกซ์ฟอร์ดและแอสตราเซนเนกา โดยมีกำลังการผลิตที่ 200 ล้านโดสต่อปี นอกจากนี้คณะแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเป็นอีกแหล่งผลิตภายในประเทศ ที่มีองค์ความรู้ศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่ทันต่อวิวัฒนาการของเชื้อโรคได้ในอนาคต สร้าง “ความมั่นคงด้านสาธารณสุข” และส่งเสริมบทบาทให้ประเทศไทย เป็นฐานการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด หรือวัคซีนโรคอื่น ๆ ในภูมิภาค

### ◆ วัคซีนไทยศูนย์กลางแพทย์

ผมมองว่า “ทุกวิกฤติย่อมมีโอกาส” ใครที่มีวิสัยทัศน์สร้างความพร้อมย่อมได้รับประโยชน์ โดยในวิกฤติโควิดนี้หากเราทำตามสิ่งที่ผมเล่ามาได้ จะสามารถผลักดันให้ประเทศไทยเป็น “ศูนย์กลางด้านการแพทย์ (MedicalHub)” ได้อีกด้วยครับ แต่ระหว่างรอกระบวนการรอรับวัคซีนตามเวลาที่ผมบอก ขอให้พวกเราทุกคนระมัดระวังในการใช้ชีวิต อย่างประมาทกับเชื้อโรค ช่วยกันอีกครั้งหยุดเชื้อเพื่อชาติ ต้องสวมหน้ากากเสมอ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ล้างมือบ่อย ๆ นะครับ ไม่ใช่เพื่อใคร..แต่เพื่อตัวเราและครอบครัวที่เรารัก รวมถึงประเทศไทยของเราครับ

### ◆ “อนุทิน” ชี้รัฐไม่ผูกขาดวัคซีน

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “อนุทิน ชาญวีรกูล” ระบุถึงนโยบายและการบริหารจัดการวัคซีนว่า ก่อนหน้านั้นเคยให้นโยบายมาตั้งแต่ต้นคือ 1.รัฐบาลไม่ผูกขาดการนำเข้าวัคซีน และเปิดโอกาสให้ รพ.เอกชนที่มีความพร้อม นำเข้าวัคซีนมาให้บริการแก่ประชาชนได้ แต่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย และไม่มีการโฆษณาให้จองซื้อ หรือจ่ายเงินบางส่วนหรือเต็มจำนวน ขณะที่ยังไม่ฉีดวัคซีนฟรีมาให้บริการเนื่องจากผิดกฎหมาย 2.รัฐบาลโดย สธ. ยินดีและพร้อมสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รพ. สถานพยาบาล บริษัท และสถาบันการศึกษา ผลิตและจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับคนไทย, ซึ่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดแรก ๆ

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 2)

ทะเบียนวัคซีน มีบริษัทแอสตราเซนเนกาของอังกฤษ กำลังดำเนินการตามขั้นตอน คาดว่าเสร็จเรียบร้อยภายในเดือนนี้

นอกจากนี้ยังมีบริษัท ซิโนแวค จากจีนอยู่ในระหว่างประสานงานเพื่อเตรียมขึ้นทะเบียน ส่วนบริษัทผู้ผลิตวัคซีนรายอื่น ๆ มีผู้แทนสอบถามเข้ามาแต่ยังไม่มีการดำเนินการ เราพร้อมรับฟังคำวิจารณ์ คำติ คำแนะนำ เพื่อนำไปพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น และยินดีตอบทุกคำถามเท่าที่จะตอบได้ ขอความกรุณาอย่าตั้งข้อกล่าวหาข้อครหา จนทำให้ทุกคนไม่กล้าตัดสินใจทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วตัวเองต้องได้รับผลกระทบในอนาคต ยังมีอีกหลายเรื่องที่มีแพทย์ต้องคิด ต้องตัดสินใจ ต้องทำ เป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเพราะในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา เราไม่เคยเผชิญหน้ากับสถานการณ์การระบาดใหญ่แบบนี้มาก่อน ดังนั้นคนอยากขอความร่วมมือ ขอกำลังใจให้คนทำงาน ให้บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ทุกคนทำงานด้วยความตั้งใจ เพื่อความสำเร็ของประเทศไทย และความปลอดภัยของคนไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เจ้าหน้าที่นำเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวีซี ภายในห้องแถลงข่าวรัฐสภาอีกด้วย

### ◆ เรื่องที่ต้ง รพ.สนาม

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรี. เปิดเผยว่า ขณะนี้ สธ.กำลังเร่งหาสถานที่ตั้ง รพ.สนาม เพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่แถบ จ.สมุทรสาคร สมุทรปราการ และแถบตะวันตก โดยมีผู้ตรวจราชการ สธ. และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสำรวจความต้องการใช้ รพ.สนาม อีกจำนวนมากน้อยแค่ไหน เบื้องต้นแจ้งใช้สถานที่วัดหลังจากที่มีโมเดลการตั้ง รพ.สนาม วัดโคกรกกราก จ.สมุทรสาคร แล้วได้ผลดีมีการแยกส่วนกันอย่างชัดเจนระหว่างประชาชนทั่วไป ปัจจัยการตั้ง รพ.สนาม คือต้องไม่ไกลเกินไป มีความสะดวกและประชาชนยอมรับ

รมช.สธ. ระบุว่า ส่วนพื้นที่ที่ทหารเป็นหนึ่งพื้นที่ที่มีความพร้อมมาก สะดวก กว้างขวาง เหลือแค่การทำความสะอาด เข้าใจกับชุมชน โดยให้ท้องถิ่นเข้ามาดำเนินการ ตนเสนอใน ครม. ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และ รมว.กลาโหม รับปากพร้อมสั่งการให้กองทัพช่วยเหลือในส่วนของการกักกันเดิมจะดำเนินการที่ค่ายภานุรักษ์ จ.ราชบุรี แต่มีขอบเขตชนประทั่งเลยยังไม่สามารถตั้ง รพ.สนามได้ เราพยายามทำเต็มที่และต้องทำให้เร็ว เราต้องเข้าใจว่าหากเราคนติดเชื้อเข้ามาอยู่ในระบบได้ จะทำให้ปลอดภัย ตอนนี้เราต้องการ รพ.สนามจำนวนมาก เพราะได้มีการตรวจค้นหาเชิงรุก พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ถ้าไม่มีพื้นที่ให้แยกออกมาจะติดต่อกันไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นต้องหารพ.สนามให้เร็วที่สุด

### ◆ วอนมวลชนอย่าขวาง

ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า การระบาดรอบแรกพบผู้ป่วยไม่มาก จึงนำเข้ารักษาในรพ.ได้ แต่วันนี้เรามีผู้ป่วยมาก และต้องแยกมากักตัวที่ รพ.สนาม ไม่เช่นนั้นจะระบาดหนักขึ้นไม่สิ้นสุด ส่วนคนที่มีอาการจะถูกส่งเข้ารับการรักษาใน รพ. แต่วันนี้ยังติดปัญหาของขาดคือ รพ.สนามไม่เพียงพอ ประชาชนต่อต้านเหมือนเช่นที่สมุทรสาคร ระยอง จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันการตั้ง รพ.สนาม เพราะจุดมุ่งหวังคือการควบคุมโรคให้เร็วที่สุด ถ้าทุกคนร่วมมือกันดี ปัญหาการระบาดในพื้นที่จะจบเร็ว

### ◆ ผู้ว่าฯสมุทรสาครดีขึ้น

ด้าน ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงอาการของนายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าฯสมุทรสาครว่า อาการดีขึ้นแล้วต้องกลับไปใช้เครื่องช่วยหายใจและจัดให้อยู่ในท่านอนคว่ำ โดยก่อนหน้านี้ต้องให้อาหารผ่านทางระบบทางเดินอาหารปกติคือกระเพาะอาหาร ส่วนผลการตรวจเลือดดีไม่มีข้อบ่งชี้ว่ามีกรดแลคติกและไม่มีไข้แล้ว วันนี้เริ่มรับมาให้อยู่ในท่านอนหงายเป็นระยะ ๆ เพื่อลดการหายใจและไหลเวียนของออกซิเจน สิ่งที่ยังกังวลอยู่คือเรื่องระบบการหายใจและการทำงานของปอด คงต้องให้ยาฟิวโรลิโดนเพื่อเสริมสำหรับอาการทางชุดปอด วิจิตรแสงศรี ปรึกษาอาการดีขึ้นมาก หยุดให้ยาฟิวโรลิโดนแล้ว ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ที่กักตัว 14 วัน ซึ่งผ่านมา 10 วัน ผลตรวจครั้งที่ 3 เป็นลบถือว่าปลอดภัยแล้ว

### ◆ คนไข้ปิดบังข้อมูล

ศ.นพ.ประสิทธิ์ เปิดเผยว่า รพ.ศิริราชรับคนไข้เข้ามาดูแล ที่ผ่านมารักคัดกรองคนไข้พบว่าคนไข้โกหก บางคนมีประวัติไปเดินห้างสรรพสินค้าพาต้าย่านปิ่นเกล้า ซึ่งเป็นสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันมาก่อน แต่รายนี้บอกว่าเพียงไปซื้อขนมปังเท่านั้น นอกจากนี้จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีการไปซื้อโลกรด้วย ทำให้บุคลากรต้องถูกตรวจถูกแยงจมูกมาหลายต่อหลายครั้ง เพราะฉะนั้นขอความกรุณาคนไข้ให้บอกความจริงกับเราด้วย ถ้าบอกประวัติว่ามีความเสี่ยงจะถูกนำเข้าสู่ระบบหนึ่ง ตอนนั้นเรายังไม่เจอว่าบุคลากรติดเชื้อ จากการที่ผู้ป่วยโกหก อย่างไรก็ตาม

### ◆ พิจิตรติดทั้งครอบครัว

ขณะที่สถานการณ์ต่างจังหวัด จ.พิจิตร นพ.วิศิษฐ์ อภิศิริวิทยา นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุข จ.พิจิตร เปิดเผยว่า วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย คือแม่ลูกอายุ 53 และ 26 ปี เป็นชาว ต.บางลาย อ.บึงนาราง โดยก่อนหน้านี้คนในครอบครัวคือพ่อแม่กับสามีติดเชื้อและกำลังรักษาตัวอยู่ ส่วนต้นตอมาจากน้องสาวสามีเดินทางจาก จ.สมุทรสาคร พื้นที่เสี่ยงมาเยี่ยมพี่ชาย พอเดินทางกลับสมุทรสาครพบว่าติดเชื้อ เลยโทรฯ มาบอกทางบ้านให้ไปตรวจ กระทั่งพบติดเชื้อทั้งครอบครัว ขณะนี้พิจิตรมีผู้ป่วยทั้งสิ้น 10 ราย รักษาหาย 1 คน อยู่ระหว่างรักษาอีก 9 ราย ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ สธ.ลงพื้นที่ทำความสะอาดโรงเรียน ตลาดสดใน ต.บางลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

### ◆ ลพบุรีติดปอนไออีก 4 คน

ที่ จ.ลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าฯในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ลพบุรี เปิดเผยว่า วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 4 ราย รวมเป็น 6 ราย เป็นผลจากการติดตามจากผู้ป่วยรายที่ 2 ที่ติดเชื้อในมอญโก หลังตระเวนไปถึง 4 จังหวัด โดยรายที่ 3 เป็นหญิงไทยอายุ 67 ปี ชาว ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง เป็นมารดาของผู้ป่วยรายที่ 2 มีรายละเอียดเดินทางและใช้ชีวิตในแต่ละวันในพื้นที่ ต.ห้วยโป่งไปธนาคารกรุงไทย สาขา อ.โคกสำโรง และไปทำบุญที่วัดทุ่งสิงโต ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี ต่อมาวันที่ 4 ม.ค.ตรวจพบเชื้อรายที่ 4-6 เป็นชายไทยอายุ 59 ปี 57 ปี และ 61 ปี ทั้ง 3 คน เป็นชาว ต.บางลี่ อ.ท่าเรือ ใช้ชีวิตในพื้นที่ที่พ่อค้าขายของตนเอง เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. เดินทางไปสนามชนไก่ลำท่าแดง อ.เมืองอ่างทอง ส่วนรายที่ 6 เดินทางไปหาญาติที่ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เดินทางกลับวัดวิหารขาว อ.ท่าเรือ ขณะที่ รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี มีประชาชนในกลุ่มเสี่ยงและผู้ใช้แรงงานสร้างทางรถไฟรางคู่ ลพบุรี-นครสวรรค์ มาขอรับการตรวจหาเชื้อบางส่วนต้องการใบรับรองแพทย์ เพื่อนำไปยืนยันกับบริษัทก่อนเข้าทำงาน

### ◆ บ่อนระยองแพร่ 472 คน

ที่ จ.ระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าฯ ภก.วีระศักดิ์ เต็มอนุถุลกิจ รอง สธ.ระยอง ร่วมกันแถลงสถานการณ์ ว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 16 คน รวมเป็น 472 ราย ใน 7 อำเภอ โดยมีแค่ อ.วังจันทร์ ที่ยังไม่เจอผู้ป่วย โดยทั้งหมดต้นตอมาจากบ่อนพนัน นอกจากนี้ยังมีการตั้งด่านตรวจคัดกรองรอบจังหวัดรวม 6 จุด คือ 1.อ.บ้านฉาง 2.อ.แกลง เขตติดต่อกับ จ.จันทบุรี 3.ถนนบ้านบึง-แกลง 4.ถนนสาย 36



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 2)

นิคมพัฒนา 5.ถนน 344 เส้นปลวกแดง-วังจันทร์ 6.สนามบินอู่ตะเภา โดยจะตรวจวัดใช้รถทุกคันที่ผ่านเข้า-ออก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่นายชาญนะเตรียมแถลงข่าว มีพ่อค้าแม่ค้าบุกขึ้นมาคัดกรองที่หน้าห้องแถลงข่าว เพื่อขอความเป็นธรรม หลังตลาดนัดถูกสั่งปิดทั่วจังหวัดแบบกะทันหัน

## ◆ ปิดเกาะสีชัง 6-19 ม.ค.

ที่ จ.ชลบุรี นายภัทรธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าฯมีคำสั่งปิดเกาะสีชัง ตั้งแต่วันที่ 6-19 ม.ค. หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ด้านนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.สระแก้ว ทำหนังสือด่วนไปยังผู้ว่าฯบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา เพื่อขอให้ระงับชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามา เพื่อชนล้นก้ามที่ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ รวมทั้งแรงงานที่จะเข้ามาตัดอ้อยในไทย ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.นี้เป็นต้นไป เนื่องจากเกรงจะมีการแพร่ระบาดของโควิด

## ◆ ราชบุรี-ขอนแก่นติด

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าฯราชบุรี พญ.ปาจริย์ อารีชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แถลงสถานการณ์ว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อใหม่ 4 ราย รวมเป็น 20 คน โดยรายที่ 17 เป็นหญิงอายุ 25 ปี ชาว ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม ส่วนรายที่ 18-20 เป็นชาว ต.โพหัก อ.บางแพ ทุกคนทำงานโรงงานใน จ.สมุทรสาคร ที่ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าฯ นพ.สมชาย โชติ ปิยะวัชรเวลา สสจ.ขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าวพบผู้ป่วยใหม่ 2 ราย ทั้งคู่เป็นญาติกันเดินทางกลับจากเยี่ยมญาติที่ จ.อ่างทอง โดยไม่มีอาการป่วยและปลอดภัย

## ◆ พระธาตุพนมเลื่อนงานบุญ

ด้านนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.นครพนม สั่งห้ามเข้าออกตามแนวชายแดนไทย-ลาว และจุดผ่านแดนชั่วคราวใน 4 อำเภอ บ้านแพง-ท่าอุเทน-เมือง-ธาตุพนม โดยคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัว 14 วัน ยกเว้นรถขนส่งสินค้า ส่วนวัดพระธาตุพนม รวมนักบวช มีมติเลื่อนการจัดงานบุญ “นมัสการองค์พระธาตุพนม” ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21-29 ม.ค. ไปเป็นวันที่ 19-27 ก.พ.แทนหรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น อย่างไรก็ตามประชาชนยังเข้ามากราบไหว้ได้ตามปกติ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

## ◆ โปรดเกล้าฯ สร้างรถชีวนิรภัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์หน่วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิด ขณะนี้เมื่อโรคโควิด-19 ได้กลับมาแพร่ระบาดขึ้นรอบใหม่ในประเทศไทย และมีแนวโน้มขยายวงกว้างไปทั่วประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างรถชีวนิรภัยเพิ่มเติมอีกจำนวน 7 คัน รวมเป็น 20 คัน ซึ่งจะช่วยตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของประชาชน

## ◆ ทร.มอบ รพ.สนาม 320 เตียง

พล.ร.ท.เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า พล.ร.อ.ธีรกุล กาญจนะ เสธ.ทร. ส่งมอบ รพ.สนามที่ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้ อากาศยานและรักษาฝั่งที่เกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ให้ สธ. เพื่อรองรับผู้ป่วยรวม 320 เตียง โดยก่อนหน้านั้นเคยมอบ รพ.สนาม ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จ.ชลบุรี จำนวน 174 เตียง และ รพ.สนาม สนามฝึกกองทัพเรือ บ้านจันทเขลม จ.จันทบุรี 232 เตียงไปแล้ว ขณะที่นายธีระ เจริญจากะ ส.ส.กทพ. พลซร. ร่วมกับเขตหลักสี่ กทม. และ รพ.มงกุฏวัฒนะ นำเจ้าหน้าที่ที่อาสาสมัครตลาดเคหะทุ่งสองห้อง และปิดตลาด 3 วัน

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ขณะนี้ได้ปิดอุทยานแห่งชาติไปแล้ว 17 แห่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

## ◆ ดร.ภาณุเจริญป่วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีนายตำรวจยศ ร.ต.อ. ตำแหน่งรอง สว.จ.สน.ภาณุเจริญ ติดโควิด 1 นาย ทางโรงพักสั่งให้ตำรวจที่ใกล้ชิดผู้ป่วยกักตัว 14 วันทันที พร้อมทำความสะอาดทั่วโรงพัก โดยทีมไลน์ของผู้ป่วยเมื่อวันที่ 24-25 ธ.ค. ไปตลาดบางใหญ่ จ.นนทบุรี จากนั้นไปปฏิบัติหน้าที่จุดเพชรราชพุดักษ์ วันที่ 26 ธ.ค. อยู่บ้าน วันที่ 27-30 ธ.ค. ปฏิบัติหน้าที่จุดเดิม วันที่ 31 ธ.ค. อยู่บ้าน วันที่ 1 ม.ค. ปฏิบัติหน้าที่จุดเดิม วันที่ 2 ธ.ค. ไปตลาดกรุงนนท์ ย่านตลิ่งชัน วันที่ 3 ม.ค. อยู่บ้าน วันที่ 4 ม.ค. ไปตรวจหาเชื้อ และวันที่ 5 ม.ค. ผลเจอไวรัส

ส่วนที่ จ.พระนครศรีอยุธยา พบผู้ป่วยอีก 3 คน รวม 15 ราย โดยรายที่ 13 เป็นชายอายุ 49 ปี ชาว ต.โคกช้าง อ.บางไทร วันที่ 20 ธ.ค. ไปสนามชนไก่ป่าโมกข์อเนก จ.อ่างทอง วันที่

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 2)

4 ม.ก. ตรวจเจอเชื้อแต่ไม่มีอาการ รายที่ 14 เป็นชายอายุ 31 ปี ชาว ต.ศาลาน อ.ผักไห่ วันที่ 24 ธ.ค. ไปสนามชนไก่ศาลาแดง จ.อ่างทอง ตรวจเจอเชื้อวันที่ 4 ม.ก. รายที่ 15 เป็นหญิงอายุ 19 ปี ชาว ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน ดินเชื้อจากผู้ป่วยรายที่ 9 ที่ จ.อุตรดิตถ์ มีคำสั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งตั้งแต่วันที่ 6-18 ม.ก. ห้ามข้าราชการเดินทางไปที่เสี่ยง หากใครเดินทางไปเมื่อกลับมาต้องกักตัว 14 วัน และรักษาหายเพิ่มอีก 2 ราย

ส่วนที่ จ.สระแก้ว ดำรวจจับกุมแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาได้ 11 คน ขณะเตรียมลักลอบเข้ามาทางป่ามันท้ายหมู่บ้านทัพสยามซอย 1 หมู่ 15 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา ที่ จ.ตรัง ดำรวจ สก.เมือง ล้อซื้อจับกุมนางเมตตาทหารไทย อายุ 56 ปี ร้านของชำชายหน้ากากราคา 10 บาทต่อชิ้น โดยเกินกว่าราคาที่กำหนด 2.50 บาท พร้อมยึดของกลางได้ 28 ชิ้น

รายงานข่าวแจ้งว่า ตม.และพนักงานสอบสวน สน.ดอนเมือง ได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นต่อศาลอาญา ออกหมายจับนางละมัย (สงวนนามสกุล) และนายบารุ ชาวเมียนมา 2 ตัวเมียชนชาวโรฮีนจา 19 คน มาที่ตลาดใหม่ดอนเมือง

## ◆ “นายกฯ” ออกข้อกำหนดเข้ม

วันเดียวกันราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยมีใจความสรุปว่า 1.ประชาชนต้องสวมหน้ากากและติดตั้งแอลกอฮอล์ “หมอชนะ” และ “ไทยชนะ” 2.คนเข้า-ออก 5 จังหวัด จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร ต้องแสดงบัตรประชาชนและมีหนังสืออนุญาตการเข้า-ออก 3.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเถื่อน-บ่อน ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาด หากใครฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวต้องจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หรือกรณีผู้คัดเชื้อของใจปกปิดข้อมูลการเดินทาง หรือแจ้งข้อมูลเท็จจะเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.โรคติดต่อ ทั้งนี้ให้ผลตั้งแต่วันที่ 7 ม.ก. เป็นต้นไป หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ [http://www.ratchakittha.soc.go.th/DATAPDF/2564/E/004/T\\_0001.PDF](http://www.ratchakittha.soc.go.th/DATAPDF/2564/E/004/T_0001.PDF)

## ◆ ชาวบ้านค้านสร้าง รพ.สนาม

ที่ชุมชนชีผ้าขาว ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร มีชาวบ้านราว 70 คน รวมตัวกันถือป้ายประท้วง เพื่อคัดค้านการสร้าง รพ.สนามบริเวณด้านข้างโรงงานปูนเก่า หมู่ 2 ต.ท่าจีน

โดยชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่า ชาวบ้านในชุมชนกว่า 2-3 คน ไม่รู้เรื่องการตั้ง รพ.สนาม ไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า จากนั้นนายวุฒิพงษ์ สุกข์กวนิช หัวหน้าสำนักงาน จ.สมุทรสาคร และนายณภัทร เอมอ่อน นายอำเภอเมือง นายรังสรรค์ เจียรณีย์ นายกเทศมนตรี ตำบลท่าจีน และกำนันลงพื้นที่มาเจรจากับชาวบ้าน แต่ไม่เป็นที่พอใจ ชาวบ้านยืนยันไม่ยอมให้สร้าง รพ.สนาม เจ้าหน้าที่จึงเดินทางกลับเพื่อหาทางออกต่อไป

## ◆ เต็ง “ผบ.ภ.2” เซ่นบ่อน

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มีคำสั่ง ตร. ที่ 2/0564 ลงวันที่ 6 ม.ก. เรื่อง ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทนใจความว่า เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตาม มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการ ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 จึงสั่งการ ดังนี้ 1. พล.ต.ท.วีระ จีระวิระ ผบ.ภ.2 ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชั้น 20 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมาย 2. พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

## ◆ อังกฤษ-ญี่ปุ่นวิกฤติ

ขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลก มีผู้เสียชีวิต 1.86 ล้านคน ดินเชื้อไม่ต่ำกว่า 85.9 ล้านราย อังกฤษกลับมาประกาศใช้ล็อกดาวน์ทั่วประเทศถึง นี.ก. หลังตัวเลขผู้ป่วยสูงชันต่อเนื่อง วันเดียวติดเชื้อกว่า 60,916 คน รวมติดเชื้อสะสม 2.7 ล้านคน เสียชีวิต 830 ศพ รวมเสียชีวิต 76,305 ศพ ด้านกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นพบติดเชื้อรายใหม่ 1,591 ราย เสียชีวิต 76 ศพ รวมติดเชื้อ 254,152 ราย เสียชีวิต 3,769 ศพ โดยญี่ปุ่นจะประกาศภาวะฉุกเฉิน 1 เดือน ในกรุงโตเกียวและปริมณฑล เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ม.ก. นี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ.

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 2)

ทำความเข้าใจกับประชาชนคือการจัดกระบวนการ  
การฝึกกฎหมายบ่อนการพนันต่าง ๆ ซึ่งทุกคน  
ทราบดีว่าวันนี้บ่อนการพนันมีทั้งในประเทศ  
และต่างประเทศ บ่อนขนาดใหญ่บ่อนวังหรือ  
บ่อนอะไรก็ได้แต่วันนี้ต้องดำเนินการเข้มงวด  
มากที่สุด ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เพราะคนส่วนใหญ่ก็  
ยังมีการเล่นการพนันอยู่ไม่ยกโทษประชาชน  
เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ด้วยที่ต้องร่วมมือกัน  
เพราะไม่ว่าสถานที่ใดก็ตามที่เป็นแหล่งแพร่  
เชื้อแพร่ระบาดในประเทศไทยต้องจัดให้มากที่สุด

### ◆ ตั้งชุดสอบสวนไล่ถึงนายทุน

ขณะนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคง  
และตำรวจสืบสวนสอบสวนโดยรัฐบาลให้ความ  
สำคัญในเรื่องนี้จึงให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา  
สอบสวนเรื่องนี้เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้  
ประกอบไปด้วยหน่วยงานตรวจสอบทั้งในส่วนของ  
ตำรวจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ),  
ปป.ง. และ ป.ป.ท.โดยมีทั้งการดำเนินคดีสอบสวน  
ความผิดเฉพาะหน้า การตรวจสอบจับกุม  
ขบวนการเหล่านี้ พร้อมติดตามถึงผู้ที่เป็น  
นายทุนผู้อยู่เบื้องหลังผู้อำนวยความสะดวก  
และผู้ละเว้นปล่อยปละละเลยเหล่านี้ต้องถูก  
ลงโทษ ยืนยันว่ารับมาตรการทางกฎหมายทุก  
ฉบับที่มีอยู่ซึ่งขอยืนยันไว้ด้วย รัฐบาลให้ความสำคัญ  
ในเรื่องนี้และวันนี้ที่ต้องระมัดระวังที่สุด  
คือการลักลอบเล่นการพนันในประเทศเพื่อน  
บ้านซึ่งมีบ่อนอยู่รอบบ้านเราจำนวนมาก จึงได้  
สั่งให้เพิ่มจุดตรวจต่าง ๆ กวดขันช่องทางเข้า  
ออกตามแนวชายแดน เพื่อไม่ให้มีการลักลอบ  
เล่นการพนันนอกประเทศเด็ดขาด

### ◆ 5จว.ไม่ตีเงินลือคดาวน์แน่

“ในส่วนของพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28  
จังหวัด ให้งดหรือเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด เว้น  
มีเหตุจำเป็นโดยต้องแสดงผลและหลักฐาน  
ตามด่านตรวจต่าง ๆ ก่อนเข้าพื้นที่ในแต่ละ  
จังหวัด และต้องลงทะเบียนใช้แอปเพิ่มเติม  
ส่วนกรณี 5 จังหวัดที่ยังสับสนกันอยู่ การให้  
ข่าวต่าง ๆ ยังไม่ตรงกัน ขอยืนยัน 5 จังหวัดที่  
ว่ามาไม่ใช่การลือคดาวน์ เพราะการลือคดาวน์  
ที่เคยทำมาก่อนคือห้ามเดินทางอยู่แต่ในบ้าน  
บ้านเมืองก็เหมือนบ้านร้าง เราจะไม่ไปถึงตรง  
นั้นเพราะเรามีมาตรการระหว่างทางและ  
มาตรการเดินทางเข้าพื้นที่อยู่แล้ว จึงไม่ใช่ลือคด  
ดาวน์แต่ถ้าวันหนึ่งมันยังแก้ไขไม่ได้ก็ถึงต้อง  
ลือคดาวน์ ต้องพูดให้ชัดเจนอย่าให้เกิดขึ้นก็  
แล้วกัน” นายฯ กล่าว

### ◆ พิจารณาเยียวยาประชาชน.

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงมาตรการ  
เยียวยาผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับ  
ผลกระทบ ว่า มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี  
ฝ่ายเศรษฐกิจกระทรวงการคลัง สำนักงาน  
ประมาณ และสภาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ

ไปพิจารณาว่าจะช่วยเหลืออย่างไรในช่วง 2  
เดือนนี้ ส่วนมาตรการที่ช่วยเหลือเดิมอยู่แล้ว  
ก็ต้องยืดระยะเวลาออกไป เช่น โครงการเที่ยว  
ด้วยกัน ที่จ่ายค่ามัดจำที่พักไปแล้วก็ขอให้ยืด  
ระยะเวลา โดยเบื้องต้นได้ปรึกษาหารือกับผู้  
ประกอบการแล้วทั้งนี้ย้ำว่า จะต้องช่วยเหลือ  
ประชาชนทุกคนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและ  
ยืนยันว่าขณะนี้รัฐบาลยังมีเงินเพียงพออยู่  
สำหรับความสับสนเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่ง  
ที่มีเผยแพร่ว่าจะเก็บภาษีของผู้ที่ได้รับสิทธิ์นั้น  
ไม่ทราบว่าคุณข้อมูลดังกล่าวมาจากไหนเพราะ  
รัฐบาลมีมาตรการออกมาเพื่อช่วยเหลือแบ่ง  
เบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนจะไปเก็บ  
ภาษีได้อย่างไร

### ◆ กรม.อนุมติซื้อวัคซีนเพิ่ม

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า การประชุม  
กรม.วันนี้ได้อนุมัติงบประมาณให้กระทรวง  
สาธารณสุขไปดำเนินการจัดหาวัคซีนป้องกัน  
โควิด-19 โดยปลายเดือน มี.ค. จะได้ล็อตแรก  
8 แสนโดสสำหรับประชาชน 4 แสนคน ส่วน  
เม.ย. ได้อีก 1 ล้านโดส เพียงพอกับประชาชน  
5 แสนคน และปลายเดือน พ.ค. อีก 26 ล้าน  
โดส สำหรับประชาชนอีก 13 ล้านคน โดย  
ทั้งหมดต้องผ่านมาตรฐาน อย.ของไทยและต่าง  
ประเทศและสั่งจองเพิ่มวัคซีนจากบริษัทแอส  
ตราเซนเนกา 35 ล้านโดส ซึ่งจะเพียงพอกับ  
ประชาชน 66 ล้านคน โดยแบ่งฉีด 2 ครั้งต่อ 1  
คนเมื่อได้รับวัคซีนจะฉีดทันที และการฉีดต้อง  
เป็นไปตามกรมควบคุมโรคกลุ่มเป้าหมายแรก  
เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยง ผู้  
ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ส่วนวัคซีนลอตต่อไป  
จะมีฉีดต่อจัดหาวัคซีนจากประเทศอื่น ๆ เพื่อ  
ให้รวดเร็วกับความต้องการ

### ◆ นายฯตึงประกาศกม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศ  
การประชุม กรม.พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวตึง  
กม. ที่ออกมาประกาศห้ามนั่งรับประทานอาหาร  
ในร้านเวลา 19.00-06.00 น. ให้เป็นการ  
จำหน่ายแบบส่งกลับบ้าน จะทำอะไรขอให้  
พูดคุยกันก่อนไม่มีช้ประกาศไปแล้วยกเลิก  
ที่หลัง ผลประชุมออกมาอีกแบบ มันสับสน  
และมีปัญหา ใครจะทำอะไรต้องพูดคุยปรึกษ  
ากันก่อนให้จบ แล้วค่อยประกาศ

### ◆ เห็นชอบขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

นายอนุชา นूरพชัยศรี โฆษกประจำ  
สำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลประชุม กรม. ว่า  
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
(สผ.) เสนอขยายระยะเวลาการประกาศ  
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

กรม.จึงเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศ  
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  
ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.-28 ก.พ. 64  
(ครั้งที่ 9) เนื่องจากสำหรับภาพรวมสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกที่ยัง  
มีแนวโน้มรุนแรงในหลายภูมิภาค

### ◆ อาการผวจ.สมุทรสาคร

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะ  
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงความคืบ  
หน้าอาการของนายวิระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.  
สมุทรสาคร ที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-  
19 ว่า สถานการณ์ในช่วง 24 ชม. จากที่รายงาน  
ไปเมื่อวาน (4 ม.ค.) ว่าต้องกลับไปใช้เครื่อง  
ช่วยหายใจ และจัดทำอนูหยาข นั้นล่าสุดจาก  
การตรวจเลือดเพื่อดูการอักเสบต่าง ๆ ถือว่าดี  
ขึ้น การติดเชื้อดีขึ้น การทำงานของอวัยวะดี  
ขึ้นปัสสาวะปกติ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับ  
ออกซิเจนในเลือดต่ำลงนิดหน่อยและมีแนวโน้ม  
ใช้เครื่องช่วยหายใจอีกระยะ ซึ่งตามปกติ  
การดูแลผู้ป่วยหนักของรพ.ศิริราช จะใช้เครื่อง  
ช่วยหายใจประมาณ 3-10 วัน กรณีผู้ว่าฯ คน  
นี้ผ่านมารักษาทางแล้วคงต้องดูอีกระยะ เพื่  
รอให้ปอดส่วนที่เหลือฟื้นตัวดีขึ้น จากภาพ  
เอกซเรย์ปอดพบภาวะปอดอักเสบแต่ก็นำมา  
ใช้เพื่อยืนยันไม่ได้ ต้องอิงกับลักษณะท่านอน  
ด้วยเพื่อดูระดับการไหลเวียนออกซิเจนใน  
เลือด ตอนนี้สัญญาณคงที่มีแนวโน้มดีและยัง  
ต้องให้ยาฟิววิราเวียร์ ต่อไปอีกระยะ คาดว่า  
หากอาการดีขึ้น 2-3 วัน ผึกให้หายใจด้วยตัว  
เองและถอดเครื่องช่วยหายใจ ส่วนอาการนาง  
ชุดพร วิจิตร์แสงศรี ภริยา อาการไม่ได้มีปัญหา  
อะไร จะให้ยาฟิววิราเวียร์เพียง 5 วัน ตาม  
หลักการติดเชื้อโควิด-19 ถ้าไม่ได้มีปัญหา  
อะไรก็จะหยุดให้ยา

### ◆ ผบ.ตร.ยอมรับอาจไม่ตีพ้อ

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.)  
พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.กล่าว  
ยอมรับกรณีมีบ่อนการพนันหลายพื้นที่จนเกิด  
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่าสำนักงาน  
ตำรวจแห่งชาติมีนโยบายชัดเจนว่าการพนัน  
อบายมุขทุกประเภทเป็นเรื่องที่ผิดและได้  
กำชับไปหลายครั้งแต่ที่ผ่านมายังพบว่ามีพื้นที่  
กระทำผิดและเจ้าหน้าที่บางคนที่มีส่วนร่วมก็  
ต้องชัดเจนเรื่องนี้ ซึ่งในการกำกับดูแลก็ต้อง  
ยอมรับว่าที่ผ่านมามาเราอาจไม่ได้พ้อเท่าที่  
ประชาชนคาดหวังไว้เรกที่น้อมรับและจะพยายาม  
ปฏิบัติที่ดีกว่าเดิม ตอนนี้มีมอบหมายให้  
สำนักงานตรวจตำรวจแห่งชาติและจากส่วนกลาง  
ที่ไม่เปิดเผย ลงไปตรวจสอบว่าพื้นที่ที่ได้ดำเนินการ  
ไปตามนโยบายหรือไม่ ถ้าพบว่ายังมีเจ้าหน้าที่  
เกี่ยวข้องคงไม่ใช่แค่ย้ายพื้นที่พ้อเรื่องเฉิบ  
แล้วก็กลับไปใช้แบบนั้นแน่นอน เพราะนาย  
กรัฐมนตรีก็ได้กำชับแล้วว่าเราจริงจังคิดหรือว่า

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 ( ต่อหน้า 2 )

มีส่วนไม่ว่าประมาทเลินเล่อหรือเจตนาจงใจที่จะทำอย่างนั้นก็ต้องรับโทษทั้งทางวินัยและกฎหมายอาญา

### ◆ ลั่นต้องไม่มีบ่อนพนันอีก

ส่วนในพื้นที่ บข.ภ.2 ที่มีบ่อนการพนันหลายจังหวัดก็อย่างที่เห็นข่าวตอนนั้นก็ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงอยู่และปรับเอาผู้รับผิดชอบออกไปหลายคนแล้วและพยายามหาคนที่เราไว้วางใจเพื่อแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นเรื่องที่ผ่านมาซึ่งต้องสอบสวนว่าใครผิดใครถูกแต่เรื่องขณะนี้และต่อไปจะต้องเข้มงวดมากขึ้นและต้องไม่มีไม่ว่าจะเป็นบ่อนการพนันหรือแหล่งมั่วสุมใด ๆ ก็ตามที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องโควิด-19 อีกทั้งได้กำชับ บข.น. ให้ทำดียิ่งก็ได้ ให้ประชาชนอุ่นใจว่าไม่มีบ่อนการพนันแล้ว ซึ่งได้สั่งการ ผบ.ข.น. ไปตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นแหล่งข่าวใดก็แล้วแต่ให้เปิดให้เห็นว่าแต่ละจุดมีบ่อนการพนันจริงหรือไม่พร้อมฝากประชาชนแจ้งเบาะแสกับทางเจ้าหน้าที่ได้ทุกช่องทาง

### ◆ ชี้มักอ้างบ่อนการเมืองหนุน

ขณะเดียวกันยอมรับว่า ได้สั่งชุดสืบสวนหาข้อมูลเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันโดยมีการรายงานเข้ามาหลายพื้นที่ และได้ส่งตำรวจเข้าไปประกบ เฝ้าระวังแต่ทั้งนี้ยอมรับว่า ยังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอในการเอาผิด เพราะที่ผ่านมาการลักลอบเล่นการพนัน หรือบ่อนพนัน มักมีกล่าวอ้างบุคคลตัวละครเจ้าของบ่อน และมีอ้างชื่อบุคคลสำคัญนักการเมือง ให้การสนับสนุน ซึ่งในกรณีนี้ตำรวจทราบดี เท่าที่สื่อมวลชนทราบแต่บางครั้งการทำงานของตำรวจ เมื่อไม่มีพยานหลักฐาน ก็ไม่สามารถดำเนินคดีได้แต่ขอฝากไปยังผู้ที่อยู่เบื้องหลังบ่อนพนันให้ระวังตัวไว้หากมีหลักฐานจะดำเนินคดีทันที โดยย้ำว่าได้นโยบายจะตำรวจไปแล้วว่าต้องเด็ดขาดและยืนหยัดด้วยความตั้งใจและต้องทำให้ได้และจะไม่ให้ผิดหวัง

### ◆ กังวลต่างด้าวกว่าแสนคน

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.กล่าวว่า มีความกังวลช่วงวันที่ 25 ม.ค.-13 ก.พ. ที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้แรงงานผิดกฎหมายในประเศมาขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 และพิสูจน์ตัวตน จะมีแรงงานต่างด้าวทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายซึ่งลักลอบออกจากรอบนอกประเทศไทยไปตั้งแต่ช่วงการระบาดแรก ที่คาดว่า มีประมาณแสนคนจะใช้โอกาสนี้ลักลอบกลับเข้าไทยอีกครั้ง เนื่องจากล่าสุด ตำรวจตรวจคน

คนเมือง ตรวจคัดกรองพบติดเชื้อโควิดถึง 7 คนสอบสวนพบมีนายหน้าและขบวนการนำพาเข้าไทย โดยเสียค่านายหน้าคนละ 6,000 บาท ส่วนอีกกรณีพบมีชาวเวียดนามลักลอบเข้าไทยผ่านทาง อ.แม่สอด จ.ตาก จึงสั่งการให้ตำรวจในพื้นที่ที่มีประกาศคุมเข้มพื้นที่ควบคุมสูงสุดตั้งจุดคัดกรองเส้นทางหลัก ทั้งทางบกและทางน้ำ โดย 5 จังหวัด ทั้ง สมุทรสาคร มีด่านตรวจ 12 จุด ระยอง มีด่านตรวจ 5 จุด ตรัง มีด่านตรวจ 3 จุด ชลบุรี มีด่านตรวจ 17 จุด และจันทบุรี มีด่านตรวจ 4 จุด

### ◆ จ่อหมายจับแก๊งงานเมียนมา

พล.ต.อ.รังสรรค์ สอนสิงห์ ผกก.สน.ดอนเมือง กล่าวถึงกรณี ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จับกุมแรงงานชาวเมียนมา รวม 18 คน ที่ส่วนหนึ่งมีชาวโรฮีนจา มหาลพซ่อนอยู่บ้านเช่าชุมชนหลังตลาดใหม่ดอนเมือง และตรวจพบเชื้อโควิด 7 คน ว่า ได้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขมาติดตามหาเชื้อ ทำความสะอาดพื้นที่ใน สน.ดอนเมือง เนื่องจากใช้เป็นที่ควบคุมตัวต่างด้าวทั้งหมดในช่วงจับกุม พร้อมกับสั่งการตำรวจในสังกัดที่อยู่ใกล้ โดยเป็นสายตรวจ 12 นาย ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเพื่อเข้าสู่มาตรการกักตัว ขณะที่ในส่วนของ การดำเนินคดี เบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเตรียมออกหมายจับเจ้าของบ้านซึ่งเป็นคนไทย รวมไปถึงผู้เช่าที่เป็นนายทุนชาวเมียนมาและเป็นผู้พาแรงงานข้ามชาติกลุ่มดังกล่าวเข้ามาพักอาศัยต่อไป

### ◆ เต็งผบก.ตราดสั่งเว่ยบ่อน

พล.ต.ท.วีระ จีระวิระ ผบ.ภ.2 ลงนามในคำสั่งตำรวจภูธรภาค 2 ที่ 6/2564 ลงวันที่ 5 ม.ค. เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ โดยให้



พล.ต.ต.เสถียร บุญกล้า ผบก.ภ.จว.ตราด มาปฏิบัติราชการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 2 (สปก.บข.ภ.2) โดยขาดจากตำแหน่งเดิมจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เป็นผลมาจากพบผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งผู้ป่วยจำนวนหนึ่งมีประวัติเชื่อมโยงกับบ่อนการพนันในพื้นที่ จ.ตราด และมีมอบหมายให้ รอง ผบ.ภ.2 ที่รับผิดชอบ สปก.บข.ภ.2 เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจดังกล่าว

### ◆ ลูกจ้างกทม.ติดเชื้อ 1 ราย

ที่ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. กล่าวภายหลังประชุม ศบค.กทม. ว่า มีรายงานเรื่อง

การพบลูกจ้างของกทม.ติดเชื้อโควิด-19 โดยผู้ติดเชื้อเป็นเพศชาย ทำงานอยู่ในหน่วยงานหนึ่งสังกัดกทม.ย่านบางแคแต่ไม่ได้ทำงานในส่วนงานบริการประชาชน หรือพบเจอผู้คนที่เข้ามาจำนวนมาก รวมถึงไม่ได้ทำงานในสำนักงานเขตตอนนี้ผู้ติดเชื้อและคนในครอบครัวเข้าสู่ขั้นตอนทางสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคหากได้ข้อมูลที่ชัดเจนจะมีการเปิดเผยข้อมูลใหม่ให้ที่ชัดเจนอีกครั้ง

### ◆ ตรวจสอบภาพคัดนายสิบ

พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงห์จารุ นายแพทย์ใหญ่รพ.ตำรวจ กล่าวถึงการตรวจร่างกายคัดเลือกนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มีข้อกังวลเรื่องโควิด-19 ว่า ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่ากทม. รวมถึงกรมควบคุมโรคแล้ว เนื่องจากสถานที่ตรวจร่างกายรอบล่าสุดจัดตรวจที่โรจฉิม วิทยาลัยพยาบาลภายในรพ.ตำรวจ มีกำหนดการตรวจระหว่างวันที่ 4-6 ม.ค. และมีผู้เข้ารับการตรวจจำนวนมาก โดยเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.ที่ผ่านมากรมได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ อย่างไรก็ตามในส่วนของการตรวจการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่จะมีสวมอุปกรณ์ป้องกันชุดPPE ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและมีจำกัดผู้ไม่เกี่ยวข้องอย่างผู้ปกครองไม่ให้เข้าไปใกล้บริเวณที่แยกไว้สำหรับตรวจซึ่งจัดพื้นที่แยกเฉพาะ

### ◆ เชียงใหม่อุ่นป้อมโรคระบาด

ที่ จ.เชียงใหม่ นายไพศาล สุธรรมวิทย์ เลขาธิการเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ สาธารณสุข ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโดยเน้นไปที่ร้านค้าข้างคาเฟ่ ร้าน

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 ( ต่อหน้า 2 )

พบสาววัย 25 ปีติดเชื้อโควิด-19 มีประวัติเดินทางไปหลายพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงเกณฑ์ว่านนี้ใหม่ รวมถึงออกตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ประชาชนในเวลา 1 โมงเช้าที่สวนคนดังกล่าวเดินทางไปรับบริการตรวจหาเชื้อและกักตัวเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย ส่วนที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่งได้มีประชาชนเดินทางไปขอตรวจเชื้อโควิด-19 จันทบุรี ต้องเพิ่มทีมเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลในการดำเนินการ ขณะที่ ทางจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งปิดสถานบันเทิงทั้ง 5 แห่งดังกล่าวข้างต้น เป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-6 ม.ค.

### ◆ ชลบุรีตั้งจุดคัดกรองเข้มข้น

ที่ จ.ชลบุรี คณะกรรมการโรคติดต่อชลบุรีมีคำสั่งให้อำเภอบางละมุง ยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้น โดยบูรณาการกำลังร่วมกับ สก.บางละมุง สาธารณสุขอำเภอบางละมุง ฝ่ายกิจการพิเศษ เมืองพัทยา และจิตอาสาอำเภอบางละมุง ตั้งด่านตรวจคัดกรอง 2 จุดซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญ มีมายอานาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ร่วมสังเกตการณ์และเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า นายภัทรธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี มีหนังสือสั่งการให้ทุกอำเภอทุกแห่งภายในจังหวัดจัดตั้งด่านคัดกรองเข้มข้นคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.ชลบุรี รวมทั้งสิ้น 47 จุดโดยอำเภอบางละมุงมี 2 จุด คือริมถนนสุขุมวิท หน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง ค.น.าเกลือฝั่งเขาเจ้าเมืองพัทยา และหน้าสนามพิธีเซอร์กิด ถนนสาย 36 กระทั่งสาย-ระยอง จะตั้งด่านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่เวลา 07.00-09.00 น. และ 16.30-18.30 น. ทั้งนี้ยังคงยืนยันว่าการตั้งด่านยังไม่ใช้การถือความตามที่เป็นข่าวแต่เป็นเพียงการคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่

### ◆ สนามกอล์ฟเจอตัดโควิด

สนามกรีนวูด กอล์ฟ คลับ จ.ชลบุรี แจ้งว่า ได้รับแจ้งจากนักกอล์ฟชาวญี่ปุ่น 1 ราย ที่เข้ามาใช้บริการสนามกรีนวูดฯ เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 63 ช่วง เวลา 08.34-14.30 น. ว่าได้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผลตรวจออกมาเมื่อวันที่ 3 ม.ค. ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักกอล์ฟและบุคลากรของทางสนามกรีนวูดฯ จึงขอชี้แจงรายละเอียดว่า นักกอล์ฟคนดังกล่าวมีประวัติไปรับบริการจากร้านตัดเสื้อ นักกอล์ฟคนดังกล่าว จึงรีบไปตรวจหาเชื้อกระทั่งพบว่าติดเชื้อ และหลังจากทราบเรื่องทางสนามกรีนวูดฯ ได้สั่งปิดสนามทันที โดยกำหนดปิด 14 วัน ถึงวันที่ 17 ม.ค. ทั้งนี้มีผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งทั้งหมด 11 คนเข้ารับการรักษาเชื้อ และสั่งให้ทำการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ส่วนพนักงานอื่น ๆ ให้เฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ สนามยังจัดให้มีบิกเก็ตขึ้นโดยฉีด

พ่นยาฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อเนื่องทุกวัน

### ◆ ทลายป่วนรวบ 20 ผีพัน

ที่ จ.นครสวรรค์ เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ สนธิกำลังตำรวจในพื้นที่บูรเวนนักพัน หลุย 8 คน ชาย 12 คน รวมทั้งหมัด 20 คน ขณะกำลังเล่นไพ่บัตคารา ภายในบ้านพักแห่งหนึ่งพื้นที่หมู่ 2 ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย โดยมีนายวันเฉลิม สมายแท้ อายุ 33 ปี และนายสุทธิพงษ์ แซ่เลี้ยว อายุ 38 ปี รับเป็นเจ้าของป่วน ตำรวจสามารถยึดของกลางได้ อุปกรณ์การเล่นพนัน 2 ตัว เก้าอี้ 30 ตัว ไฟ 15 ตัวรับ และชิปแลกเงิน จากนั้นนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมาสอบสวน และตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ สก.บรรพตพิสัย ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมาย

### ◆ กาญจนบุรีติดจากป่วนกม.

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก 2 คน เขต อ.ท่ามะกา ติดมาจากป่วนใน กทม. และ จ.กาญจนบุรี มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดรวมทั้งหมดเป็น 4 คน ต่อมาเฟซบุ๊กสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีชี้แจงรายละเอียดว่า ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ รายที่สาม เพศชาย อายุ 24 ปี และรายที่สี่ เพศหญิง อายุ 30 ปี ทำงานในสถานที่เล่นการพนันย่านปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร วันที่ 29 ธ.ค. 63 เวลา 20.00 น. เดินทางกลับมาที่บ้าน ต.คอนพะเพิม อ.ท่ามะกา โดยรถยนต์ส่วนตัว วันที่ 30 ธ.ค. 63 พักอยู่บ้านจนเวลา 19.00 น. ไปดูบ้านที่ อ.จอมบึง

ถึงบ้านที่ ต.คอนพะเพิม เวลา 22.00 น. วันที่ 31 ธ.ค. 63 เวลา 17.00 น. ไปร่วมงานปีใหม่ ที่ ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี วันที่ 1-2 ม.ค. พักผ่อนที่ครอบครัวที่ อ.จอมบึง วันที่ 3 ม.ค. เวลา 08.00 น. ไปงานเพื่อนที่ ต.คอนพะเพิมและกลับบ้านพักผ่อนเริ่มได้รับกลิ่นลดลง วันที่ 4 ม.ค. เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ที่ รพ.มหารักษ์ พบติดเชื้อ เข้ารับการรักษายาที่ รพ.มหารักษ์ ทีมสอบสวนโรคได้นำผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 12 คน และเสี่ยงต่ำจำนวนหนึ่งเข้ารับการรักษา และตรวจหาเชื้อแล้วอยู่ระหว่างรอผล

### ◆ ปราจีนบุรีโควิดแพร่อีก 5

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผวจ.ปราจีนบุรี แถลงว่า จ.ปราจีนบุรี พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมอีก 5 ราย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี ว่า มีญาติที่ทำงานในโรงงานจากจ.สมุทรปราการ เดินทางมาเที่ยวปีใหม่ที่บ้าน ต.ดงพระราม ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 63 และมีสังสรรค์ที่บ้านกับญาติ ประมาณ 10 คน ก่อนที่วันที่ 31 ธ.ค. 63 เดินทางไปทำบุญที่วัดดงพระราม เมื่อเดินทางกลับไปที่ จ.สมุทรปราการ ทางโรงงานให้คนงานตรวจหาเชื้อผลออกมาว่าติดเชื้อ ทำให้ญาติและผู้ใกล้ชิดมีความกังวล ต้องการให้ส่งทีมแพทย์ลงพื้นที่มาตรวจผู้ใกล้ชิดทั้งหมด 41 ราย ผลตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 5 ราย และทั้งหมดส่งเข้ารับรักษาตัวที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

### ◆ เร่งฆ่าเชื้อจุดเสี่ยงลพบุรี

ที่ จ.ลพบุรี กรมพบใหม่โหนดของผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่สอง ของ จ.ลพบุรี เป็นชายไทยอายุ 47 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง ที่ตระเวนไปตามสนามไก่ชนต่าง ๆ ถึง 4 จังหวัด และยังไม่เที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งวัดและห้างสรรพสินค้า ล่าสุด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เข้าตรวจฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อล้างทำความสะอาดบริเวณวัดห้วยแก้ว วัดคู่งท่าเสา และวัดเขาวงกต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ยังได้มีประกาศคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ไปยังวัดทุกวัดในจังหวัดลพบุรีให้ทำความสะอาดพื้นที่ สิ่งปลูกสร้างในวัดตลอดจนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่พุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญและปฏิบัติธรรมอีกด้วย ขณะที่ด้านหน้าอาคาร รพ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี ซึ่งเป็นจุดคัดกรองและตรวจหาเชื้อ ได้มีผู้ใช้แรงงาน และบรรดาเขียนไก่ชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ต่างเดินทางมาตรวจหาเชือกว่า 300 คน

□ อ่านต่อหน้า 1

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

บ่อน □ ต่อจากหน้า 2

### ◆ คนราชบุรีปิดค่ายทหาร

ที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรี เกิดความวุ่นวายขึ้นเมื่อประชาชนชาว จ.ราชบุรี ที่ไม่เห็นด้วยกับการจะนำผู้ติดเชื้อจาก จ.สมุทรสาคร มารักษาในค่ายทหารที่ อ.เมือง จ.ราชบุรี พาทีมรวมกลุ่มชูป้ายผ้าซึ่งมีข้อความว่า “เราชาวราชบุรี ขอคัดค้านทุก ๆ รูปแบบ ที่นำแรงงานผู้ติดเชื้อเข้ามา” ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเพราะมันเกิดอันตราย และไม่มั่นใจในเรื่องของการควบคุมโรค และหากมีน้ำเข้ามาจริง ชาวบ้านจะขอปิดล้อมสถานที่ที่นำแรงงานต่างด้าวติดเชื้อเข้ามารักษาตัวไม่ให้เข้าและออกโดยเด็ดขาด จากนั้นได้มี น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมนายมานิด นพอมรบดี อดีตรมช.สาธารณสุข เป็นตัวแทน มายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านนายรมภพ เหลืองไพโรจน์ ผวจ.ราชบุรี เพื่อขอให้ระงับการขนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 จาก จ.สมุทรสาคร มา จ.ราชบุรี

### □ ตรวจลูกเรือประมงรอบ 2

ที่ จ.สมุทรสาคร นาวาเอกเอกภพ สายโสภา รองผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางชาติทางทะเล หรือ ศร.ชล.จังหวัดสมุทรสาคร นำทีมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เรือประมง 47 ลำ ลูกเรือประมงกว่า 600 คน ที่อู่การสะพานปลาจังหวัด

ประมงแล้วก็จะจำกัดพื้นที่บริเวณปากอ่าวไทยครบสามวัน เมื่อผลการตรวจหาเชื้อออกมาเป็นลบทั้งลำจะมีเจ้าหน้าที่นำมารับรองออกไปให้เพื่อแสดงว่าได้รับอนุญาตทำการประมง แต่หากลำใดมีผู้ติดเชื้อ จะให้จอดอยู่ที่แล้วใช้เรือเป็นสถานที่กักตัว และทำการรักษา

### ◆ ปิดอุทยานฯปางสีดา-ทับลาน

นายบุญเชิด เจริญสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว ประกาศปิดอุทยานแห่งชาติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น สำหรับนักท่องเที่ยวที่จองสถานที่พักและกางเต็นท์ไว้ล่วงหน้าจำนวนมากให้ติดต่อขอรับเงินคืนจากเว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. เป็นต้นไป เช่นเดียวกับ อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีนบุรี ก็สั่งปิดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเช่นกัน

### ◆ เขาใหญ่ยังเปิดท่องเที่ยว

นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศาทุนต์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า ถึงแม้ว่าอุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีนบุรี และอุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว ซึ่งอยู่ในกลุ่มเขาใหญ่มรดกโลกจะมีการประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวไปแล้ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ผู้ที่ไปติดต่อราชการยังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ส่วนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังเปิดแหล่งท่องเที่ยวทุกจุดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวได้ตามที่อุทยานฯ กำหนดไว้ภายใต้มาตรการตรวจเข้มด้านการป้องกัน ไวรัสโควิด-19 เพียงแต่จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ให้มากเกินไป

### ◆ อังกฤษล็อกดาวน์ครั้งที่ 3

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ว่า นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ประกาศคำสั่งล็อกดาวน์ทั่วประเทศเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งจะมีผลยาวนาน 6

สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. ถึง กลางเดือน ก.พ. เพื่อยับยั้งวิกฤติโรคโควิด-19 ในประเทศ ที่กำลังเผชิญกับเชื้อไวรัสโควิด-19 กระจายพันธุ์ โดยระบุว่าหากปล่อยไว้แบบนี้ คือไปอาจถึงขั้น “ล่มสลายภายใน 21 วัน”

### ◆ เกาหลีตีบพุ่งเกินพันคน

ส่วนเกาหลีใต้ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลี (เคซีดีซี) รายงานสถิติโรคโควิด-19 ของเกาหลีใต้ในรอบ 24 ชม.ล่าสุดยืนยันมีผู้เสียชีวิตอีก 26 คน ส่งผลให้สถิติสะสมของผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,007 คน ขณะที่รัฐบาลกำหนดเป้าหมายให้ชาวเกาหลีใต้ “อย่างน้อย 60%” ต้องได้รับวัคซีนก่อนถึงฤดูใบไม้ร่วงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ด้านญี่ปุ่นเตรียมประกาศภาวะฉุกเฉินกรุงโตเกียว จ.ไซตามะ จ.ชิบะ และ จ.คานางาวะ เพื่อสกัดโควิด คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปลายเดือน ม.ค.

### ◆ ตร.บุกค้น “บ่อนลอยฟ้า”

ในช่วงเย็น พ.ศ.อ.ธีระชัย ขำกาญจนมอรอง ผกก.สส.บข.น. และ พ.ศ.อ.กัญญา ป้อมสถิตย์ ผกก.คส.บข.น. นำกำลังตำรวจ บก.สส.บข.น. ตำรวจ กก.คส.บข.น. และ กก.สส.บข.น.7 กว่า 50 นาย พร้อมหมายค้น เข้าตรวจค้น อาคารคอนโดมิเนียมบีนเกล้า เลขที่ 117 สูง 9 ชั้น ในซอย รพ.เจ้าพระยา ย่านปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ ที่คาดว่าเป็นสถานที่ตั้งบ่อนลอยฟ้า ภายหลังมีรายงานว่า ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใน

บริเวณชั้น 8 พบว่ามีป้ายเป็นห้องจัดเลี้ยง ล้อมมาติดอยู่ ส่วนภายในมีห้องโถง มีเก้าอี้และโต๊ะวางอยู่ แต่ไม่พบมีอุปกรณ์เล่นการพนัน ด้านนายพุฒพงศ์ กลางทอง ผู้ดูแลอาคาร ยอมรับว่าเมื่อหลายปีก่อนเคยเป็นบ่อนการพนันแต่เลิกไปนานแล้ว ปัจจุบันภายในห้องบริเวณดังกล่าวใช้เป็นห้องจัดการประชุมสำหรับลูกบ้านและจัดงานเลี้ยง ไม่ได้เป็นบ่อน และวันนี้ให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างเต็มที่เพื่อแสดงความจริงใจว่าที่นี่ไม่มีสิ่งผิดกฎหมาย ขณะที่ พ.ศ.อ.ธีระชัย ระบุว่า จึงสั่งการให้นำกำลังเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าอาคารดังกล่าวเป็นคอนโดที่พักและบริเวณชั้น 8 ที่เข้าตรวจค้นไม่พบเป็นบ่อนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

### ◆ จับนาย ดอนเมือง

ขณะที่ กำลังตำรวจ บก.สส.บข.น. ตำรวจ กก.คส.บข.น. และ กก.สส.บข.น.2 อีกชุดกว่า 50 นาย พร้อมหมายจับศาลอาญา เลขที่ 1610/2563 ลงวันที่ 19 ต.ค. 63 เข้าตรวจค้นสถานที่เป้าหมาย 2 จุด บริเวณสนามฟุตบอลเกียรติดอนเมือง ซอยสรองประชา 1 แขวงและเขตดอนเมือง อีกจุดเป็นอาคารภูมิเฮ้าส์ หรือ ฟินเฮ้าส์ เปิดบริการเป็นห้องพักรายวัน ริมถนนสรองประชา เข้าจับกุม นายอำนาจ หรือ นายเกียรติดอนเมือง อายุ 65 ปี ขอให้ที่ที่พักดังกล่าว และรับตัวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต เป็นผู้จัดการให้มีเล่นการพนันไพ่เสือมังกรฯ และทำกิจกรรมมั่วสุมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพราะในสนามฟุตบอลดังกล่าวเป็นของนายอำนาจ เลขเปิดลักลอบเล่นการพนันมาหลายครั้ง ส่วนการตรวจค้นที่พักในอาคารภูมิเฮ้าส์ พบโต๊ะบัตรการ 1 ตัว โต๊ะการพนันเล่นเสือมังกร 1 โต๊ะ ตู้เกมอิเล็กทรอนิกส์ 1 ตู้ ตู้น้ำ 4 ตู้ ไฟและอุปกรณ์พนันจำนวนมาก อีกทั้งพบคนดูแลเป็นหญิงสาว กัมพูชา 1 คน จึงควบคุมทั้งหมดดำเนินคดี.